Điệp Viên Siêu Quậy

Giới thiệu
Nó là một điệp viên quốc tế trong thế giới ngầm Nhưng nó chỉ có 17 tuổi đầu thôi. . còn đang học cấp 3 Tại trường học , nó đã gặp bao nhiêu truyện phiền phức.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/diep-vien-sieu-quay

Mục lục

1. Giới Thiệu

2. Chap 1 : Đến Trường

3. Chap 2 : Đi Học

4. Chap 3: Lớp Học

5. Chap 4: Người Đó Là..

6. Chap 5: Phải Đi Học

7. Chap 6: Jane......

8. Chap 7: Cảm Nắng

9. Chap 8: Gia Nhập Tổ Chức

10. Chap 9: Chiến Tranh Lạnh

11. Chap 10: Nhiệm Vụ

12. Chap 10 : Sự Kiện Ngày Đi Chơi

13. Chap 12 : Xung Đột Giữa Phố Thụy Sĩ

14. Chap 13: Rung Động

15. Chap 14: Nhiệm Vụ Mới

16. Chap 15 : Thi Hành Nhiệm Vụ

17. Chap 16 : Kết Thúc

1. Giới Thiệu

-Nó : Dương Hàn Tuyết gọi là Sela cho nhanh , là tiểu thư của chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới . Mới 17 tuổi là tuổi ăn học nhưng nó đã là một điệp viên chuyên nghiệp của tớ chức W cũng là chị cả của một băng đảng thế giới ngầm. Vô cùng quậy , hết quậy ở tổ chức sang thế giới ngầm ko ai là ko biết .Được cái là nó rất xinh đẹp..
- Hắn - Lâm Vũ Phong hay gọi là Ken là con trai của tập đoàn Lâm thị đứng thứ 2 thế giới . 18 tuổi đã là bang chủ của bang Devill , đẹp trai , học giỏi , vô cùng hoàn hảo nhưng lại vô cùng lạnh lùng y như tảng băng di động .

- Tạ Duy Anh - Tom: bạn hắn , là người khác hoàn toàn hắn , đẹp trai , học giỏi , galăng hết chỗ nói , là cánh tay phải của hắn .

-Triệu Linh Nhi- Jane : bạn nó cũng quậy y chang nó , luôn sát cánh bên nó trong các nhiệm vụ . Vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất giỏi võ mồm..

2. Chap 1 : Đến Trường

-" Selaaaaa...tại sao lại như thế này hả?"- sếp lớn trong tổ chức đang quát nó.
-" Này nhé! tôi đã bắt tội phạm về rồi mà còn bị mắng , đừng hòng có lần sau!- nó nói to rồi tức giận bỏ đi

-" Thôi được rồi tôi xin lỗi cô được chưa , mong có lần sau khi bắt thì đừng có gây ra chuyện nữa được ko "- sếp đành nhún nhường nó , ai chả biết khi nó tức thì sẽ bỏ đi thật..

" Ứ ! tôi chưa đập tan chỗ đó là may rồi đó , còn ko cảm ơn"

-" Cám ơn cô đã mang về đây một lũ què"- sếp nói rồi thở dài

Hôm nay cô có nhiệm vụ bắt một tên trùm thuốc phiện. Ko như những điệp viên khác lẩn lút để tìm kế hoạch bắt người , cô đâm thẳng đầu vào ổ tội phạm rồi đập cho cả lũ què hết chân đã thế trước khi đem về tổ chức còn làm nhà trang điểm , tạo mẫu tóc cho lũ đó rồi mới đem về.

Bọn tội phạm sợ mất mật , tù giam ở tổ chức khi nhìn nó mà như thấy mà sợ hãi lui vào góc .Nó nở nụ cười tươi tắn nhưng lại khiến lũ kia ngất một loạt ...vì sợ.

Cả tổ chức đánh bất lực tòng tâm ,lần nào chả vậy đành kệ miễn là nó bắt được là tốt rồi.

Nó lái xe với vận tốc khủng khiếp lao về nhà....

Chiếc cổng tự động mở vì gắn thiết bị nhận dạng, một hàng dài người hầu mặc áo quần chỉnh tề đứng trước mặt nó

-" Kính chào tiểu thư về nhà"

-" Được rồi , cha ta đâu"- nó hỏi , câu nói rất nhẹ nhàng nhưng sao lũ người kia lại run như cầy sấy vậy.

-" Dạ , ông chủ ở trên tầng "

" Lùi đi "- nó nói rồi nhảy chân sáo vào nhà.

Ai nhìn tưởng nó vui vẻ hoạt bát lắm, chứ lũ người hầu kia luôn coi nó là quỷ vì nó nghịch hết chỗ nói..

-" Chaaaa.."- nó chạy rồi ôm chầm lấy ba nó.

Ba nó là một người đàn ông trung niên có gương mặt tương đối phúc hậu nhưng ai biết trước kia ông đã từng làm trùm xã hội đen...

-" Cha có nhớ con ko?"- nó nhõng nhẽo ôm cổ ba nó

-" Thôi đi tiểu thư , hôm nay lại quậy ở tổ chức nữa chứ gì" - ba nó cười rồi nói, ông biết thừa khi có chuyện gì thì y như rằng nó sẽ nhõng nhẽo.

-" Sao ba biết?"- nó ngạc nhiên hỏi

-" Lại là Jane chứ gì ? mai ngươi sẽ biết tay ta"- nó nói rồi bẻ tay rôm rốp.

-" ko phải đừng nói linh tinh nữa " - ba ngắt lời nó rồi quay lại vẻ mặt nghiêm túc

-" Ba có chuyện muốn nói với con"

-" Ba cứ nói đi "- nó đang gặm bánh uống sữa thản nhiên nói .

-" Từ mai con sẽ đi học " - ba nó nói né sang chuẩn bị sẵn tinh thần..

"Phụt" nó được uống sữa thì phụt ra một cách điệu nghệ tiếp đó là ho sặc sụa ..

-" Ba..ba.. ba nói cái gì con ko nghe rõ"- nó ngoáy ngoáy lỗ tai nói.

-" Con sẽ đi học "

-" aaaaaaaaa........ko còn lâu con mới đi , có chết cũng ko đi" - nó cương quyết chối quyết liệt

-" Ko nói nhiều , nếu con ko đồng ý , ba cho người cắt hết tổ chức kia"- lần này ba nó cũng cương quyết đối đáp nó.

-" Ko,con sẽ đi học , ba yên tâm"- nó nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể rồi vùng vằng bỏ lên lầu.Nó biết ba nó nói được sẽ làm được nên cũng có phần sợ.

Tại căn phòng của nó ....

-" Dám bắt ta đi học , cứ đợi đó ..."

Ha ha ha ! ta đợi ngươi trường học thân yêu! Ha ha ha !

3. Chap 2 : Đi Học

" RENG !RENG " tiếng chuông báo thức kêu ầm lên.
" Bốp " ," Bộp" ..." Bộp " ..." Xoảng" , chiếc đồng hồ đã tan thành từng mảnh dưới bàn tay của nó khi nó đã nhẫn tâm ném cái đồng đáng giá 1 triệu xuống đất.

-" Câm miệng cho ta ngủ "- nó hét lên rồi chùm chăn ngủ tiếp.

" Cốc ,cốc , cốc "

-" Tiểu thư, ông chủ gọi tiểu thư xuống "- một người hầu nhỏ giọng lên tiếng.

-" aaaaa..........ngủ tí cũng ko được "

-" đi xuống đi rồi ta dậy"- nó quát ầm lên

Nó đứng dậy vươn vai , ngáp vài cái :

-" Giường ơi , tạm biệt mày "- nó nói như tủi thân ( chị này dở rồi )

Nó đóng sập cửa một cái , chạy như bay xuống nhà vscn rồi ra ăn sáng

-" Good morning ba "- nó cười hớn hở chào ba nó.

-" Ăn sáng mau đi con , còn đi học "- ba nói với nó nhẹ nhàng.

-" Vâng "- nó cố rặn ra một chữ lễ phép rồi cười gian xảo..

Ăn xong nó lên phòng thay đồng phục.......

" Chúa ơi !" nó kêu thầm trong lòng ..

"Bộ đồng phục gì mà nữ tính quá vậy trời"

Đồng phục trường nó có váy màu hồng nhạt , áo sơ mi trắng có thắt nơ ở cổ ..

Trời ơi nó nhìn mà sa sầm mặt mày , từ trước đến h có bao h nó mặc váy đâu có chứ , đằng này lại còn là vậy đã thế lại màu hồng ...nhìn mà muốn ói.

Nó đành than cho số phận của mình , cố gắng mặc cái bộ đồng phục đó.....

No khoác cặp sách xuống nhà đi học...

-" Chào bà con đi đây"- nó hớn hở chạy đi ..

" Dừng lại , con đi bằng cái gì ?"- ba nó hỏi

-" Tất nhiên là môtô thế mà ba cũng hỏi!" - nó ngây ngô trả lời

-" Đi bằng ôtô , ta sẽ cho người chở con đi học "

-" Kooooooo.... con thích đi xe con cơ "- nó hét lên đầy bất mãn.

" Ko nói nhiều , có muốn b..." - ba nó chưa kịp nói hết thì nó đã ngắt lời

-" Vâng "- nó nói đầy quả quyết nhưng trong lòng đang nổi lửa

Nó buồn thui thủi tạm biệt bà đi học , ba nó nhìn cười mỉm biết thừa tính nó sẽ làm gì ở ngôi trường kia ...

-" Alo , chuẩn bị sẵn đi , nó sắp đến đây"

-" Vâng , xin tuân lệnh"

Ba nó đã chuẩn bị vài người đề phòng bất chắc , ko phải với nó mà là với ngôi trường kia..

Nó hậm hực ngồi lên sau xe để người cho nó đi...

Nó bỗng mỉm cười một cái thật tươi nhìn ông tài xế, nhưng ông tài xế lại lạnh cả người đi nhìn nó bằng vẻ mặt hơi lo sợ ....

Thôi hôm nay nó tạm tha cho người này...chứ mỗi lần mỗi khi có người lái nó đi đâu nó sẽ chọc đủ mọi trò cho người lái xe đó từ bỏ bằng mọi thủ đoạn , người nào đã từng bị nó trêu thì cả cuộc đời còn lại sẽ ko bao h dám gặp nó vì sợ...

Xe dừng trước cổng trường , nó bước xuống làm cho tất cả mọi người điên đảo vì vẻ đẹp của nó....

Nó nhìn rồi chợt một ý nảy ra trong đầu nó , nó quay qua đám người đang ngưỡng mộ nhìn nó cười một cái thật tươi rồi hôn gió một cái.....

" Rầm , rầm, rầm" tất cả nhất loạt ngã xuống ..

Nó mỉm cười ung dung nhảy chân sáo vào trường.....

Nhìn bao quát ngôi trường nó ko khỏi thốt ra một câu:" Đẹp thật đấy"

Bằng con mắt điệp viên , nó nhìn ra mọi ngóc ngách trong trường

" Ha ha ha ! có trò vui rồi đây"- nó nghĩ thầm rồi cười gian vô cùng .

Nó đã nhìn thấy một đám người áo đen , nó đã biết chắc kiểu gì ba nó cũng sẽ cho người đi theo mà ...nếu đã thích chơi mèo vờn chuột thì cứ việc chơi.

Ba nó ở nhà tâm trạng cũng thấy lo lo nhưng ko phải lo cho nó mà là lo cho ngôi trường kia kìa ...

Ông còn nhớ lúc nó đi học lớp 2 thì nó bắt chuột dọa các bạn, thầy cô khiến tất cả sợ mất mặt ko dám bước vào trường..

Lên cấp 2 thì nó làm một cuộc cách mạng vô cùng kinh khủng là bắt bọn đàn em trong tổ chức đến trường giả làm ma rồi bôi đầy màu vẽ đỏ như máu lên khắp cả trường y như ngôi trường ma ám trong phim khiến cho một cuộc bạo động xảy ra .Giáo viên, học sinh bước vào trường bất tỉnh nhân sự , xe của bệnh viện đỗ đầy trường tăng thêm thu nhập, cảnh sát thì hú còi inh oi. Ai cũng sợ kinh hồn bạt vía vì trò đùa của nó , đến thằng ko sợ ma cũng phải ngất......Nó cùng đàn em thì lăn ra đất cười như một lũ điên...

Từ ngày hôm đó ngôi trường ko ai dám bước vào vì vẫn nghĩ rằng ngôi trường đó có ma......rồi cũng sập luôn.

Ông nghĩ về tiểu sử mà cũng sởn gai ốc , con gái ông là quỷ chứ ko phải người.....

Lần này ông đành đánh cược một phen xem sao , ông đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi..

Đây là ngôi trường quý tộc hàng đầu cả nước toàn con cái nhà giàu có gia giáo.

Ông biết nó học thực ra cũng rất giỏi đạt mấy tấm bằng đại học rồi nhưng vẫn ép nó đi học vì muốn nó giống như những đứa trẻ khác có ký ức tuổi học trò...

Chứ con gái ông thì toàn ở nhà hết đua xe sang bắt tội phạm , đi đánh nhau cho vui rồi nhảy từ nước này sang nước khác như dân giang hồ.....quậy đến nỗi mà hầu như mafia , xã hội đen hay cả FBI cũng biết đến nó.....may mà mỗi khi đi quay nó đeo mặt lạ và ẩn dưới cái danh Sela nếu ko là cả sự nghiệp của ông cũng bay thành mây khói.

Đến ông cũng phải sợ nó nói gì người ngoài ,chỉ duy nhất có 2 người có thể trị được nó .

4. Chap 3: Lớp Học

" Rầm " cánh cửa phòng hiệu trưởng bị đạp tung ra dưới bàn chân của nó.
Nó bước vào đầy oai phong con ông hiệu trưởng mặt tái mét vì sợ .

-" Tiểu thư đến rồi à , người có cần..."- chưa nói hết thì đã bị nó ngắt lời

-" Ko nói nhiều , phòng ta học ở đâu"- nó nói với ngữ khí rất bình thường nhưng ông hiệu trưởng đã sợ đến tái mặt mày rồi.

-" Dạ phòng của tiểu thư là 11a2 "- ông lễ phép nói. Đến ông già bằng này tuổi rồi còn phải thưa dạ với nó một đứa con nít , ông thực sự hạ mình quá mức.

-" Biết rồi tôi đi đây "- nó ung dung bước ra của còn ông hiệu trưởng đã nhanh chóng khụy xuống cái ghế rồi.

Thế là nó ung dung đi qua các lớp học để đến lớp nó , đi qua lớp nào là lớp đó hú ầm ĩ vì nó xinh đẹp quá mà.

Nó chẳng nói gì , làm mặt lạnh bước đi nhưng trong lòng đang mỉm cười vô cùng nham hiểm.

" Cuối cùng cũng đến" - nó khẽ thở dài , đi từ nãy đến h mỏi hết cả chân.

Cô giáo trong lớp thấy nó thì bước đến mỉm cười.:

" Em là hs mới"

-" Vâng" - nó lễ phép nói

-" Em đứng đây khi nào cô giới thiệu thì hãy vào nhé"- cô giáo đang nói thì đã chẳng thấy nó đâu

-" CẢ LỚP NGHIÊM"- nó đã chạy ngay vào lớp hô ầm lên.

Nhưng chẳng có động tĩnh gì tất cả hs đang chơi thì quay qua nhìn nó

-" Cô là ai mà dám vào lớp tôi mà hét hả?"- một con nhỏ vênh mặt lên nói với nó.

Nó thấy bực mình thật đấy , chiêu nay nó hay dùng lắm mà ,tưởng khi nghe xong tất cả sẽ bật đứng dậy nhưng lần này lại thua. Lại có một con nhỏ dám lên lớp nó nữa chứ..

-" Ủa ở đây có chó ak, sao nghe thấy chó sủa "- nó chẳng vừa chơi luôn một câu khiến con nhỏ kia shok .

Cả lớp nghe câu nói của nó thì cười ầm lên , hắn ngồi dưới bàn nhếch nụ cười:" Cô em thú vị đấy"

-" Cô...cô.."- con nhỏ xấu hổ định giơ tay tát nó

-" Cô đây sao cháu, dám tát cô hả ?" - nó đã giữ lấy tay nhỏ kia hất xuống đất

Cả lớp lại cười ầm lên lần nữa..

Cô giáo bên ngoài đang đơ như tượng cũng sực tỉnh vào lớp

" Cả lớp đây là hs mới lớp ta" - cô hướng vào nó giới thiệu.

-" Chào các bạn thân mến mình là Dương Hàn Tuyết mong mọi người giúp đỡ "- Nó nói xong nở nụ cười tươi rói rồi nháy mắt một cái làm cả bọn con trai đổ rầm rầm , trừ hắn .Bọn con gái nhìn nó bằng ánh mắt nảy lửa , nó cũng đáp lại nhiệt tình làm bọn nó lại càng điên hơn

-" Em ngồi cạnh Phong nhé!"- cô giáo nói xong thì nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt của bọn con gái trong lớp đang muốn ăn thịt cô vậy.

Nó trả lời bằng hành động , vác cặp sách đi xuống:

-" Ê , Phong tui ngồi đây nha"- nó nói to làm tất cả đổ dồn ánh mắt vào nó .

" Ủa mình chỉ chào thôi mà sao nhìn gì mà khiếp thế" nó nghĩ thầm

Còn hắn đang ngủ thì hơi bất ngờ , nó gọi hắn cứ như bạn thân ko bằng.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn nó " Chết tiệt ,mình sao thế nhỉ" hắn chửi thầm , sao tự nhiên tim hắn lại đập nhanh như vậy .

Nó nhìn hắn ko chớp mắt , khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đang sát vào mặt hắn mà nhìn làm hắn bỗng đỏ bừng bừng mặt lên.

-" Anh đẹp trai quá"- nó nói chẳng có tí gì gọi là ngại .

Còn hắn tự nhiên cứng người lại , sao nó có thể tự nhiên quá vậy trời!

Nó chẳng nói gì quay lại chỗ ngồi , mở sách vở ra rồi cầm lên đọc chăm chú thỉnh thoảng còn cười cười nữa chứ.

Hắn nhìn tưởng nó là hs ngoan ngoãn lắm nhưng chưa kịp nghĩ hết thì

-" Aaa..ha ha ha buồn cười chết mất"- nó bỏ cuốn sách xuống rồi lăn lộn cười .

Hắn cùng cả lớp trố mắt ra nhìn

" Ôi trời ơi đây là quỷ chứ ko phải người" tất cả mọi người đều nghĩ vậy.

Ko phải nó đang học mà nó đang đọc truyện tranh nhưng ko phải truyện cười mà nó mới cười như vậy mà đó là cuốn truyện kinh dị toàn hình vẽ ghê rợn đến con trai cũng chẳng dám đọc , vậy mà nó có thể ung dung đọc đến nỗi buồn cười nữa chứ , nó có phải con gái ko vậy trời.

-" Em kia lên đây làm bài này cho tôi"- cô giáo chỉ nó bảo nó lên làm bài

-" Bà thích thì bà đi mà làm"- nó đang đọc truyện có người quấy rối thì cáu gắt lên

Cả lớp một lần nữa lại đóng băng ,nhìn nó thì trong rõ rất dễ thương ko ngờ...

-" Em ra ngoài quỳ cho tôi"- cô giáo nó quát lên.

Nó đang chăm chú đọc thì bà giáo lại nói , nó bực rồi nha.

-" Cái gì , bà dám bắt tôi đây quỳ ư"- nó đứng dậy đến chỗ bà giáo rồi..

"AAAA.." ko phải tiếng hét của bà giáo mà lại chính là tiếng hét của nó.

-" Các ngươi mau thả ta ra , ko ta sẽ giết hết cả nhà người "- nó vừa nói vừa hét

Vừa nãy nó đang định cho bà giáo kia mấy con gián mà nó đã kịp mang đến lớp thì ...tự nhiên có mấy ông mặc áo đen chạy tới giữ nó lại.

" Ôi trời ơi , cô ta rốt cuộc là ai vậy?" bọn con trai vỡ mộng khi thấy nó như vậy.

Còn nó thì đang ra sức vùng vẫy , đã thế thì..

" Uỵch, uỵch " nó lộn người rồi đá cho mỗi tên một nhát ,vài giây sau tất cả đã nằm liệt dưới đất. sau khi bị đánh , mấy thằng áo đen chạy ra khỏi lớp còn nó đứng đó cười man rợ.

................................................................

-" Ông chủ , ngăn được rồi nhưng ....

-" Ta biết rồi"- thở dài

....................................................................

Cả lớp cùng cô giáo nhìn nó tái mặt đi ..vì sợ hãi" Chúa ơi "

Chẳng may trong lúc đánh nhau , nó đã làm rơi lọ đựng mấy con gián , và thế là..

-" aaaaaaaaaaaa..........." bọn con gái trong lớp hét ầm lên rồi nhảy lên ghế

Đứa thì đứng co người lại , rồi thì mấy đứa ôm lấy nhau sợ hãi , có vài thằng con trai nhát gan cũng co rúm người lại nhảy chồm chồm.

Nó lại thêm một đợt cười nữa , nó cười đến nỗi rơi cả nước mắt , sái quai hàm ( hơi quá ! sorry )

Hắn nhìn mà ko nói lên lời " Cô bé này quả thật rất thú vị" hắn thầm nghĩ rồi mỉm cười ( tg :này nha ko phải cô bé đâu .. hắn : tôi thích thế tg: lạnh lùng thật , tôi thích thế )

5. Chap 4: Người Đó Là..

Sau một đợt cười hả hê ,nó lấy lại tinh thần tiếp tục đọc truyện ....hắn từ nãy đến h theo dõi nó ...
-" Muốn tôi móc mắt anh ra ko hả?"- nó quay sang đe dọa

-" Nếu cô có đủ khả năng"- hắn cười nói

-" Ak thế ak "- nó nói định nhào qua đánh thật thì hắn nhanh chóng nếm lấy tay nó

-" Cô ko đủ khả năng"- hắn nói khinh thường

-" Anh chết với tôi"- nó bực mình gằn giọng nói

Tay đã bị giữ nhưng chân ngoài đi ra còn để làm gì ...

Nó lấy chân đạp mạnh một phát vào ống chân hắn..

-" Aaa......cô bị điên ak "- hắn bỏ tay ra ôm chân nói

-" Tôi bị điên đó thì sao?"- nó trợn mắt nè lưỡi với hắn rồi bỏ chạy đi.

Hắn nhìn đầy căm tức xen lẫn cảm giác thú vị , lần đầu tiên có người dám đánh hắn lại là con gái nữa chứ ,còn ko kiêng nể cãi lại ko chút gì gọi là sợ hắn .

Nó đâu phải vừa , chẳng ai có thể động đến nó duy chỉ có hai người...

Nó nhảy tung tăng xuống cangtin trong lòng đang bày kế hoạch ....nó cười vô cùng xảo quyệt...

Nó đến căng tin e thẹn lấy đồ ăn rồi tìm một chỗ ngồi..

Rồi có mấy anh chàng từ đâu đến lân la bắt chuyện với nó...

-" Em học lớp nào vậy , xinh thế"

-" Làm bạn gái anh đi, muốn gì anh đều cho"

Nó nghe thế mỉm cười :

-" Em muốn gì anh cũng cho sao?"-nó nhìn với cặp mắt nai tơ làm chàng trai muốn đổ.

-" Uk ,em nói đi anh chiều em hết"

-" Ờ...em muốn ...một câu súng ống , một cây súng tỉa, một cây súng K5000, mấy quả bom, mấy phi tiêu......mấy cây kiếm...chắc là được đúng ko anh"- nó cười hết sức gian tà nhìn anh chàng nói

Anh chàng đó thì mặt cắt ko một giọt mồ hôi, sao nó biết toàn vũ khí ko vậy trời , quen loại con gái này chết như chơi....

Mấy người gần đó nghe thấy cũng lạnh cả sống lưng...anh chàng bỏ đi ngay lúc đó ...và từ đó cũng chẳng ai dám đến tán tỉnh nó cả ...

Nó đắc ý vênh mặt, gác chân lên ghế y chang thằng đàn ông thô lỗ ngồi vừa ăn vừa chơi điện thoại ,mấy đứa con gái quanh đó nhìn ở ra vẻ khinh bỉ....

Nó bắt đầu bực mình bởi những ánh mắt rồi có bóng đèn 1000 oát sáng lên trên đầu nó...

Nó cười ko thể gian hơn ...

Nó cầm chiếc bánh kem lên tay nhìn một loạt căn phòng dưới ánh mắt ngơ ngác của những người xung quang , nó cười tà rồi nhìn thấy một người đang ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ...

" Bộp" chiếc bánh kem rơi chúng mặt người kia, ai nhìn nó cũng kinh ngạc...

-" Đứa nào dám ném tao"- người đó hét lên đầy tức giận

Chưa kịp để mọi người nói , nó đã hét lên chỉ vào người ngồi gần đó:

-" Chính người này"

Lời vừa nói xong thì một chiếc bánh khác đã ở trên mặt người thứ hai...

-" Tao làm gì mày mà mày dám ném tao"- người đó hét lên

-" Chính mày ném tao trước "- người kia hét lên

-" Mày bị ngu ak "

-" Mày dám bảo tao ngu"

Chiac bánh thứ ba được ném những rơi vào người khác và cũng như thế tức giận và cuộc chiến cứ thế tiếp dein ,,,hàng loạt chiếc bánh được ném ra rơi trên mặt của những người vô tội ...

Một cuộc chiến đồ ăn được diễn ra trong căng tin trường , người này ném người kia, người kia ném người nọ......tất cả mọi nơi trong căng tin be bét bánh kem ..

Nó thì đã an vị trong lớp lúc nào đang ngồi cười hết sức khoái chí...

Hắn thấy tình hình ko thể xấu hơn được , nổi giận đùng đùng đi tìm nó ....

Ở nhà cũng có một cơn bão bắt đầu nổi lên đó là ba nó , ông đang sai người bắt nó về trước khi nó phá ngôi trường kia....

Hắn xông thẳng vào lớp tìm nó...

Thì thấy nó đang ngồi đọc truyện cười hô hố thì hắn càng tức giận hơn...

Hắn hội trưởng hội học sinh mà để chuyện này xảy ra còn ra thể thống gì nữa ...

-" Là cô gây sự trước đúng ko"- hắn đập bàn hét lên

-" Ai bảo , từ nãy đến h tôi ngồi ở đây có mà"- nó nói ra vẻ ngây thơ vô ( số) tội.

-" Cô còn dám cãi , chính mắt tôi nhìn thấy"- hắn hét lên

-" Bằng chứng đâu"- nó nói.

-" Được , cô nói bằng chứng , vậy chúng ta đi xem camera"- hắn nói rồi kéo tay nó đi.

Nó đi theo trên mặt đang nở nụ cười tà ....

Đi vào phòng quan sát hắn bật máy camera xem lại diễn biến cangtin lúc này thì ko thể tin vào mắt mình...

Toàn cảnh chẳng có cảnh nào có hình ảnh nó, chỉ thấy có một người cầm chiếc bánh ném người kia cãi cọ rồi diễn biến như thế nào thì đã biết ...hậu quả là đống bừa bãi bây h.

Nó đắc ý cười lớn:

-" Đâu ,sao nhìn mãi mà chẳng thấy tôi vậy"- nó cười

-" ............" - hắn chẳng nói câu gì vì đã rõ rành rành , hắn đang trong lòng nghi ngờ sao lại như thế , máy quay bị trục trặc ak...

Nó cười rồi bỏ về lớp , nó ngủ hay sao mà chút chuyện cỏn con mà làm ko tới nơi tới chốn nữa thì ...

nó đã cắt rồi ghép hoàn chỉnh đoạn video vừa rồi có trời mới tìm ra được .

Đang cười vô cùng đắc thắng thì có một toán người áo đen chạy lại phía nó...

Nó ko nghĩ gì hơn ngoài việc chạy...những người kia thấy thế thì đùi theo càng nhanh hơn...một cuộc chạy đua diễn ra...

Nó đã thấm mệt vì đã chạy lòng vòng 30 phút rồi....trong một tích tắc nghỉ nó đã bị mấy người áo đen kia túm lại...

Nó kêu gào thảm thiết đang định dành cho mấy tên nó què hết một loạt thì có một dáng người thanh tú bước tới nó làm nó kinh sợ lùi lại một bước , mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra ,

Nó lấy tinh thần chuẩn bị chạy bằng hết sức lực của mình thì...

-" Dừng lại, còn đi nửa bước thì chuẩn bị chịu phạt "- giọng nói đầy uy lực phát lên làm nó cứng người ko di chuyển nữa .

Nó quay đầu mồ hôi chảy đầy trên trán, đây là người mà nó sợ thứ hai sau người thứ nhất, trên đời này nó ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ duy nhất hai người này , người đó là...

6. Chap 5: Phải Đi Học

-" Anh hai..."- nó lảo đảo chạy đến, người đang đứng trước mặt nó chính là người anh trai mà nó vô cùng yêu quý và cũng vô cùng sợ.
-" Tốt , lại gây loạn ở trường , để đêm hôm nay anh trừng trị em như thế nào "- anh nó lên tiếng.

-" Anh hai, em hứa sẽ ko làm thế nữa "- nó ôm chặt cánh tay anh nó.

-" Ko nói nhiều, về nhà"- anh nó nghiêm túc nhìn nó

-" Anh ..anh hai yêu quý , em yêu anh rất nhìu "- nó nhõng nhẽo ôm cánh tay anh nó, h còn biết làm cách nào ngoài cách này.

Anh nó nghe thế có hơi rung động , cũng chẳng muốn bắt tội em gái yêu quý làm gì nữa.

-" Đừng để anh bắt gặp chuyện này thêm lần nào"- anh nó dịu dàng vuốt tóc nó nói. Đối với đứa em gái như nó thì trị kiểu gì, từ bé đã biết nó vô cùng quấy rối.

Nó càng thêm nhõng nhẽo cứ để anh nó vuốt nhưng trong lòng vô cùng căm tức ...

Anh hai nó :Dương Phong Hoàng là chủ tịch công ti Dương Hoàng còn là một nhân vật xuất chúng trong thế giới ngầm, là người đàn ông tuấn tú ,là hình mẫu lý tưởng của biết bao người phụ nữ. Anh nó luôn trưng diện bộ mặt lạnh lùng bên ngoài xã hội nhưng đối với gia đình thì vô cùng dịu dàng , trầm ấm.

Hành động xong nó mới biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn nó..

Tụi con gái trong trường đang nhìn anhno bằng ánh mắt đưa tình...

Anh nó cái liếc mắt cũng lười ....

-" Bây h em phải về nhà"- anh nó nói

-" Sao ạ "- nó hỏi đầy vẻ ngây thơ

-" Hôm nay mami về "- anh nó nói có vẻ buồn buồn

-" WHAT? mẹ về ư ? Ôi trời đất ơi"- nó hét toáng lên rồi giả vờ như sắp ngất

Chính xác , người nó sợ nhất chính là bà mẹ sư tử hà đông của nó, bà sớm nắng chiều mưa trưa có tuyết...lúc thì chiều nó như bảo bối lúc thì chỉnh nó như đồ chơi...

Bây h mẹ về rồi thì còn đâu những ngày tung hoành bốn phương , còn đâu những ngày lẩn lút ở tổ chức , con đâu có thể phá nát ngôi trường này, nó kêu trời ,trời ko thấu nên h chỉ biết trách cho số phận mình...

Anh nó nhìn nó có vẻ đáng thương nhưng chưa được nói một phút thì :

" Hay quá , mẹ về rồi tiện thể mách mẹ chuyện hôm nay thôi"- anh nó ra vẻ trẻ con

-"Anh hai, đừng mà, anh ko yêu quý đứa em này sao, có thể yên tâm nhìn em bị đánh đòn sao anh hai !"- nó cố nặn ra mấy giọt nước mắt

-" Biết rồi, đây là lần cuối cùng đấy"- anh nó nói

-" Yêu anh hai nhất"- nó cố tỏ ra ngoan ngoãn long đang vô cùng căm tức

Hắn đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy chẳng hiểu làm sao lòng mình nó cứ sao sao ấy, lạ lắm mà hắn ko thể hiểu nổi mình nữa sao cứ nghĩ đến nó hoài!

Vậy là nó và anh 2 nó lên xe về nhà...

Vừa về đến nhà là ngay lập tức nó ném cắp sách ra đất để người hầu tự nhặt rồi chạy ào vào trong lòng của mẹ nó đang mở lòng đón sẵn nó...

-" Con gái đi học có ngoan ko "- bà dịu dàng hỏi

-" Tất nhiên là có con gái mẹ lúc nào chả ngoan "- nó trả lời vô cùng ngoan ngoãn ư

-" Ngoan lắm , gây ra cuộc hiến tranh trong cangtin, ngoan"- lời vừa nói dứt thì mặt nó trắng bệch

-" Mẹ , con sai rồi"- nó cúi đầu nhận lỗi

No liếc mắt sáng cho anh hai nó đang cười mà oán giận

-" Được rồi, con biết nhận sai thì tốt, từ mai con vẫn phải tiếp tục đi học ,chỉ cần mẹ biết được bất cứ chueyn gì xảy ra thì lúc đấy mẹ sẽ..."

-" Con biết rồi, từ mai con sẽ ngoan ngoãn"- nó nhanh nhẩu nói liền sau đó

-" Được rồi"- mẹ nó cười tươi đầu ranh ma

Gì chứ, ngoan ngoãn tự do ko có trong khái niệm của nó nhưng biết làm sao được đành phải nói thế, chứ để mẹ ra tay thì có mà mọi thứ đều sắp hết, ngay cả baba cũng sợ mẹ nói gì...?

Nó chán nản , vác xác lên phòng rồi gọi điện cho con bạn Jane

-" Ê, đến tổ chức chơi đi rồi tiện thể ghé qua bang luôn"- nó nói với giọng đầy chán nản

-" OK, mà sao giọng bà buồn dữ vậy?"- Jane nói ở đầu máy bên kia

-" Thôi tí nữa rồi nói1"- nó tắt máy rồi đi tắm

Tắm xong xuôi nó thấy một bộ trang phục từ đầu đến chân một màu đen đầy huyền bí, nó mặc một chiếc quần dài bó sát và chiếc áo đen bó sát nách lộ ra đường cong hoàn mĩ , đeo thêm đôi giày cao gót cao đến đầu gối , phối cùng sợi dây truyền có hình đầu lâu , mái tóc màu đỏ hưng được thả tùy ý làm tôn lên nước da trắng ngần của nó,nó còn đeo thêm một chiếc mặt nạ có gắn kim cương đen và một bông hoa hồng đen ở cạnh mắt trái , trông nó đẹp như một nữ thần bóng đêm ..

Nó xuống nhà lẩn lút như một bóng ma, khi chưa bước ra đến cửa nó đã bị một người túm lại...

-" Alex, em định đi đâu vào h này?"- anh nó nghiêm giọng hỏi

-" Hì hì , em đi chơi một chút síu thôi rồi về ngay ấy mà"- nó nói rồi chụm ngón tay mô tả theo giọng nói

-" Đi chơi mà ăn mặc như thấ này ak?"- anh nó nói

-" Thôi mà anh hải, cho em đi đi, đừng nói với mẹ nha !"- nó nói nhõng nhẽo

-" Được rồi "- anh nó nói xong thì do chạy nhanh như gió xuống chỗ để xe rồi

Nó đi bằng một màu đen vô cùng chất ....phóng như điên trên đường làm cảnh sát cũng bao nhiêu lực lượng đuổi theo....

Vậy là trên đường nháo nhào lên, trên trời thì trực thăng chiếu đèn lung tung , dưới thì nó chạy xe môtô còn cảnh sát thì hú ầm trời nhưng nó lại thích như vậy ....cứ thế bay bay trong gió ...hahahaha

Ở nhà mẹ nó cũng nổi điên lên vì nó

" Selaaaaaa........."

Anh hai và bố nó bình chân như vại ngồi đọc báo............

7. Chap 6: Jane......

Nó và Jane hẹn gặp nhau tại tổ chức, mọi người đi lại vô cùng nhộn nhịp nhưng có vẻ như ai cũng chú ý đến nó ...
-" Sếp, hôm nay có việc gì ko ?"- nó lớn tiếng nói

-" Ko, ko có việc gì"- sếp nó nói, để cho nó đi thì trời sẽ sập vì tài quậy của nó mất.

-" Vậy ak, khi nào có bất cứ một việc gì thì phải gọi cho tui nha"- nó nói có vẻ thất vọng, nó rất thích đi làm nhiệm vụ, tổ chức của nó là một tổ chức ngầm làm những việc khác nhau , có ích có , có hại có , có giết người ,có cứu người , hoàn toàn phụ thuộc vào người yêu cầu, cảnh sát cũng chẳng thể bắt được .

Nó và nhỏ Jane phóng môtô như bay đến bang, đây là bang do hai người thành lập có tên là Black

-" Thưa hai vị tiểu thư bí ẩn, ko thể vào đây khi chưa cho biết danh tính"- một gã lực lưỡng đứng canh cổng nói

-" Ta đây ko cần, ngươi có biết ta là ai ko?"- Jane nói đáy ngữ khí rồi xông vào cửa mặc kệ gã kia

-" Hai người ko thể vào !"- gã to béo chắn ngang

Nó bắt đầu tức rồi, được ngày đi chơi mà lại phải tốn công chờ đợi

-" Gọi quản lý của người ngay ra đây cho ta!"- Nó hét rống lên làm mọi người giật mình

Một cảnh tượng kinh diễm ,diễn ra, quản lý chạy đến chỗ hai đứa nó đứng, một chân khẽ khụy xuống đầy kính cẩn

-" Đại tỷ, xin thứ lỗi, là lỗi của em ko dạy bảo thuộc hạ "- quản lý nói

-" Đã nói đừng bao h quy rồi mà, cứ như có đại ko bằng , đứng lên đi Leo "- nó nói

-" Vâng "- người tên Leo đứng lên

Gã canh cổng vừa nãy h mặt tái mét

-" Xin đại tỷ thứ lỗi"

-" Được rồi, lui đi "- Jane

-" Hai tỷ hôm nay làn gió nào đưa hai tỷ đến đây"- Leo nói

-" Đến đây uống chút gì đó rồi về thôi, anh hai và mẹ đã về rồi "- Nó buồn bã nói

Ba người tiến vào trong bang, mọi ánh mắt dường như tập trung vào bọn nó nhưng nó nhanh chóng vào phòng vip rồi !

-" Mang cho ta 10 chai vang trắng ướp lạnh , còn Jane uống gì"- nó nói

-" Tớ chỉ uống có 10 chai XO thôi "- Jane nói ( chỉ uống ! ít quá nhỉ)

Một lúc sau những chai rượu bày la liệt trên bàn và một lúc sau nữa là la liệt trên mặt đất những vỏ chai trống rỗng

Nó và Jane vẫn bình thản , mặt ko chút dấu hiệu của người say, tất nhiên vì hai đứa nó bị nhờn thuốc lâu rồi ...từ bé đã uống rượu của ba lúc đi dự tiệc lên đến h chưa bao h biết say là gì !

-" Sela, mai tui có bất ngờ cho bà !"- Jane vui vẻ nói

-" Uk, cũng muộn rồi chúng ta về thôi ,ko mê thì anh hai xẻo thịt"- Nó nói rồi bước chân về , đang đi..

-" Gượm đã"- nó nói rồi dừng bước

-" Đừng nói là mai bà sẽ chuyển tới học cùng tụi"- nó nói về nghi hoặc

-" Sao bà biết ?"- Jane bất ngờ nói

" Hay qua ! bà học cùng tui thật ak, nếu ko tui sớm chết già ở đây mất"- nó nói vô cùng vui vẻ

-" Uk, mai tụi tới đón bà nha !"- jane nói

Nó và Jane chia tay nhau ra về , hôm nay thực sự là một ngày vô cùng buồn tẻ với nó vì chẳng có cái gì để nó chơi cả làm nó chán đến não ruột , nhất định ngày mai nó phải đi làm nhiệm vụ mới được, chứ suốt ngày học thì chết sớm mất.

Sáng hôm sau tại nhà nó......

-" Tiểu thư, mau dậy đi học "

-" Biến đi hết , người nào dám tới quấy rầy việc ngủ , ta giết người đó "

-" Tiểu thư ...."

-" Sela , mẹ cho con 10 giây còn ko rời giường thì đừng trách mẹ "

-" AAA...con rời giường là được chứ gì !"- nó buồn rầu đáp, mỗi sớm bảnh mắt mà đã phải dậy đi học, giết người ak , nhưng mẹ nó là ai có chủ , giết người quá đơn giản

Bữa sáng nhà nó vô cùng náo nhiệt , ba anh thì đọc báo rồi thì trò chuyện, mẹ và nó thì tíu tít như những bà tám , nói chuyện với nhau như hai đứa bạn chứ ko phải mẹ con.

-" Sela ơi ời ! đi học thôi"- Jane đã đến và đang ở cửa gọi

-" Ba mẹ , anh hai con đi học đây "- nó nói rồi phóng như bay ra cửa

-" Cái con bé này !"- mẹ nó oán trách

Nó cười tươi như hoa nở nhìn con bạn

-" Đi học thôi.."- hôm nay tự dưng nó muốn đi học thế mới lạ chứ .

Chiếc xe mui trần đời mới nhất màu trắng phi như bay trên đường , ko thể ko khiến người khác ngoài cổ mà nhìn .

Chiếc xe đỗ ở cổng trường, bao nhiêu ánh mắt hiếu kì đang đứng lại ..

Từ trên xe, hai cô gái bước xuống đẹp như thiên nữ hạ phàm khiến người khác rung động ....

No nhếch miệng mỉm cười thì bao nhiều người bỗng nổi da gà vì biết tính cách của nó ko như vẻ bề ngoài nhìn sang người đang đứng canhno thì lập tức ngất đi ...bao nhiêu chàng phụt máu

Jane hôm nay thực sự rất xinh đẹp trong bộ đồng phục trường , trông nhỏ đẹp vô cùng là đẹp, (nhưng vẫn kém nó nhà ) mái tóc uốn soạn cầu kì làm tôn lên vẻ mặt nữ thần của nhỏ

Nó hơi buồn bã nhìn nhỏ bạn

-" Bà sáng quá đi, tự dưng làm tui tối um rùi "- ý nó là vẻ đẹp ấy

-" Yên tâm đi Sela tui đảm bảo sau 5 phút nữa sẽ tự dưng ko có bất cứ ai đến gần chúng ta "- Jane cười ko thể tà hơn nói.

Nó mỉm cười tươi như hoa nở như giải được nỗi khỏa trong lòng...

8. Chap 7: Cảm Nắng

-" Ai còn đứng đây trong 30 giây nữa , tôi bắn chết người đấy "- Jane từ trong người móc ra một khẩu súng lục rồi hét to...
Mời mọi người vừa nhìn thấy thì biến sắc, vắt chân lên cổ chạy , làm như khủng bố chuẩn bị đến không bằng..

-" Ha...ha...vui quá , mọi người làm gì mà chạy dữ vậy, chỉ là súng nước thôi mà "- Jane nhìn thấy cảnh tượng dòng người chạy toán loạn thì bật cười ha hả .

Tất cả mọi người nghe thấy liền đông cứng , ngoái lại nhìn nhỏ thì đổ mồ hôi khi thấy nụ cười không thể kinh dị hơn trên gương mặt đẹp của nhỏ .

Ai bây h cũng có chung cảm giác như bị tụt xuống vực thẳm, tưởng có thêm một hotgirl nữa thì hóa ra lại là một đứa con gái siêu quái .

Nó là đủ rồi h còn thêm người nữa ...

Không ai dám bén mảng đến hai người tụi nó , kể từ khi nhỏ cười , nó thì đang cười lăn lộn vì nhỏ bạn , quả thật trò này rất hay ...

Ai ai cũng tái mét mặt sợ mà chạy như rùa rụt cổ, há..há..há

Tụi nó ngang nhiên bước vào lớp trước ánh mắt sùng bái của mọi người ...

Vào đến lớp , sau phần giới thiệu , nhỏ được cô giáo xếp cho chỗ ngồi cạnh Tom- bạn hắn .

Nhỏ ban đầu có vẻ phấn khởi sau không biết hai người nói cái gì đó mà tự dưng nhỏ lại khang khác ...

Còn nó thì đã an phận ở chỗ ngồi cạnh hắn ..

-" Hây... Phong , sao lúc nào anh cũng như tảng băng di động vậy, chẳng nói, chẳng rằng , chẳng cảm xúc"- nó đập nhẹ một phát vào vai hắn

-" Cô đừng có chọc tức tôi còn nữa gọi tôi là Ken cấm cô gọi tên của tôi ra "- Hắn đang đọc sách thì quay sang nó gằn từng chữ

-" Ầy , tôi biết rồi, Ken anh thử cười lên cái coi"- nó nói rồi đưa tay đến mặt hắn véo một cái

Sau đó " vút" nó chạy lao ra ngoài ..

-" Cô chết với tôi "- sau khi lấy lại được bình tĩnh thì lửa giận tăng lên vùn vụt nhưng đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa mà trả thù.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học, cô giáo bước vào lớp nhưng cả lớp vẫn mạch ai làm việc của người lấy ..

Sau nửa tiếng thao thao bất tuyệt trên bảng , bà giáo bực mình:

-" Sela, em lên bảng làm bài này cho tôi "- bà giáo chỉ nó bảo nó lên làm bài

-" Hừ , làm thì làm "- nó đang ngủ bực dọc lên tiếng , chẳng qua nhỏ Jane nháy mắt ra hiệu với nó lên nó mới miễn cưỡng lên bảng làm đó thôi

Nó lên bảng cầm viên phấn bắt đầu làm bài với vận tốc không thể nhanh hơn , cứ như nó đã hco thuốc

Bên dưới lớp có bao nhiêu người thầm đắc ý nghĩ rằng sẽ cho nó bẽ mặt vì ko làm được bài thì ngạc nhiên đến nỗi cằm sắp rớt xuống đất khi thấy nó giải bài nhanh như gió

Sau khi đã làm xong nó phủi tay rồi đi về chỗ nghênh ngang như vừa lập chiến công càng đắc thắng khi thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt của mọi người ..

Bà giáo tiến lên , kiểm tra bài nó một cách kĩ càng , mặt càng ngày càng nhợt, bài của nó không có một nỗi sai dù là nỗi sai nhỏ nhất ...

Ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khâm phục lúc này , bọn con trai thì tự nhiên khen nó hết lời, vừa xinh đẹp vừa học giỏi , vừa quậy..

-" Không nghĩ cô cũng thông minh như thế "- hắn nhếch miệng nói

-" Khinh người quá đáng !"- nó bực dọc lên tiếng rồi gục mặt xuống bàn ngủ, tiếp đó cũng là đến hắn gục xuống ngủ theo ,hai người cứ thế ngủ đường hoàng trong lớp mà không ai dám nói gì ...

Tại bàn của Jane và Tom thì Tom đang hí hoáy cái gì đó ở điện thoại thì thấy nhỏ Jane đang nhíu mày nhìn trên máy tính của nhỏ liền tiến tới hỏi ..

-" Này ,có cái gì mà cô trông có vẻ bực dọc vậy "- Tom hỏi

-" Úi giời ơi, chết mày chưa , cho mày chừa , dám đánh bà thì bà cho mày chết "- nhỏ Jane như chẳng nghe thấy cái gì xung quanh mà cứ thể chăm chú vào màn hình máy tính . gõ gõ bấm bấm

Tom nhìn vào màn hình của nhỏ , mặt lập tức biến sắc ..

Jane đang chơi trò bắn nhau trong trận áo , bao nhiêu người đang đánh nhau , nhỏ Jane cứ thể nhìn chặt vào màn hình....trò chơi này có phải không hợp cho con gái không phải sao ?

Jane thì cứ thế mà chơi , miệng không ngừng bực mình mà chửi rủa, Tom bỗng như có cái gì nó rung động ....

Thực chất , nhỏ cũng có để ý và thoáng chút đỏ mặt khi thấy Tom lại gần như vậy nhưng trò chơi quản trọng hơn nên tình huống đó chỉ qua đi trong giây lát ...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên ...

-" Jane , xuống căng tin thôi .."- nó đến cạnh nhỏ bạn mà hét to vào tai Jane , Jane thì chẳng biết đang nghĩ caio gì mà tự dưng ngây người

-" Này bà bị làm sao vậy hả ?"- nó thắc mắc hỏi

-" Không có gì, đi ăn thôi "- Jane ngập ngừng nói

-" Nói ngay , có phải bà cảm nắng ai đó rồi không ?"- nó sáng bừng con mắt mà hỏi

-" Bà...bà nói linh tinh "- Jane lúng túng giải thích

-" Tui biết mà, tui là bạn thân của bà bao nhiêu năm mà không biết, đường đường là sư tử hà đông , thần độc dược vậy mà cũng có ngày cảm nắng ai đó ! chậc! chậc! đúng là không thể tin nổi "- nó ra vẻ như không tin mà nói

-" Bà thôi đi, có cần tui bóp chết bà không thì bảo , để tui rửa tay tiễn bà xuống suối vàng "- Jane thẹn quá hóa giận bực mình nói .

-" Thôi thôi được rồi, tui chịu bà, xuống căng tin thôi "-Jane hòa giọng nói rồi bước đi trước trong khi nó đang cười ha hả ở kia ..

.......................................

-" Này Tom, ông bị sao vậy, bộ cảm nắng em nào rồi chứ gì !"- không phải nói chứ giọng hắn bây giờ y chang giọng nó lúc nãy .

-" Ông thôi đi, lắm chuyện "- Tom bực mình nói rồi đi xuống cangtin bỏ lại hắn đang cười cười .

9. Chap 8: Gia Nhập Tổ Chức

Tg : vô cùng sorry m,n vì da de moi nguoi cho lau ! Hì hì , tg cũng bận quá ấy mà, mọi người thông cảm và ủng hộ cho tác giả nha !
..............................................................

-" Hây, Sela, hôm nay tổ chức thông báo sẽ kết nạp thêm thành viên , nghe nói là hai chàng trai nhà, ko biết có đẹp trai ko nhỉ , để còn tính cưa luôn !"- Jane chạy một mạch tới chỗ nó, nói một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ thích thú.

Nó đang ngồi nhai bim bim , đọc truyện thì nghe xong lời Jane nói thì........

-" CÁI GÌ !!!........ ối giời ơi !sao bây h bà mới nói cho tui biết ....bây h là mấy h , muộn chưa ...nhanh lên chúng ta phải đến đó"- gói bim bim rơi đầy trên mặt đất, nó vừa nói vừa vắt chân lên cổ chạy vao phòng để lại Jane mặt đầy vạch đen ....

Cháu đây 2 phút ..nó đã chạy xuống nhà...làm cho Jane ko khỏi ngạc nhiên , há mồm , tròn mắt ...

-" Này.....bà ăn gì mà chạy nhanh dữ vậy, tui còn chưa thấy mà bà đã...đã xong rùi "- Jane ngạc nhiên nói, nhỏ vừa nói cho nó biết tin cách đây 2 phút mà h đã xong xuôi đâu đấy ..

-" Troi oi ! bà còn đứng đó làm gì , mau mau, nhanh lên , muốn bây h "- nó sốt ruột giục nhỏ bạn, nó đang vô cùng hứng thú với thành viên mới của tổ chức, cũng lâu rùi ko có người mới mà, đã thế còn bảo là 2 chàng trai nữa, ôi hóng quá đi !

Vya là đúng 5 phút sau, hai môtô màu đen phóng với vận tốc của gió trên đường khiến cho cây cối suýt nữa nghiêng đổ ...

" Rầm, rầm " sau hai tiếng đó đó là hình ảnh của hai cô gái xinh trong một thân một màu đen bí ấn , hôm nay tụi nó có đeo mặt lạ nhưng thường thường cứ đến tổ chức là tụi nó bỏ ra vì nóng bức ...

-" Ôi, hai bà cô của tôi ơi ! tôi đã nói bao nhiêu lần rồi , xin hai người đừng có phá cửa nữa được ko, tổng cộng tháng này thấy 20 lần cũng tương xứng với 20 lần hai người đến đó "- Sếp tụi nó vừa thấy mặt mũi đã tái mét mà lên tiếng trách mắng , cũng phải thui , tụi nó chuyên gia dùng chân mở cửa ..!

-" Hây, cùng lắm thì lại thay , chẳng lẽ cái tổ chức này còn ko có tiền thay cánh cửa này ko, có cần tui trích tiền tiêu vặt ra ko "- Jane lên giọng nói làm cho lão sếp của mình cứng miệng ko nói gì thêm

-" Đâu rồi, đâu rồi , sếp , người mới đầu..."- nó nhanh nhảu lên tiếng , chạy lung tung ..

-" Tí nữa họ mới tới, làm gì mà sốt ruột thế "- Sếp bó tay đối với nó ...

-" Nè , hồ sơ của họ đâu , đưa cho tôi coi một cái "- Nó đưa bàn tay hướng về sếp

-" Đây , thưa tiểu thư của tôi "- sếp nó đã chuẩn bị sẵn rồi, biết ngay tiểu quỷ này nhanh nhảu như thế mà !

Nó cười tươi như hoa nở, hớn hở mở ra xem , vừa nhìn thấy người đầu tiên , mắt nó bắt đầu chuẩn sạc , từ hồng hào sang trắng bệch rồi đen xì .....

-" Trời đất ơi, tại sao lại là cái tên Ken lạnh băng này chứ"- nó kêu lên làm mọi người giật mình quay lại thì thấy nó ôm đầu kêu gào

-" Này , Sela , có quen người này sao ?"- Sếp nó tò mò hỏi

-" Sếp, tại sao sếp lại nhận hai người này vào vậy ?"- mặt nó rũ xuống , tại sao ông trời cứ phải cho nó và hắn gặp mặt nhau vậy trời !

-" Ak , có một lần đi điều tra một số việc thì gặp một chút khó khăn thì tình cờ gặp được hai người này và được họ giúp, ai ngờ cũng là người trong thế giới ngầm có bản lĩnh lên muốn nhận họ "- Sếp nó giải thích xong thì đã thấy mặt nó xám sịt .

-" A..họ đến rồi kìa"- mặt sếp nó cười tươi hẳn lên rồi chỉ tay phía sau nó

Nó nghe xong thì theo phản xạ quay lại , đúng lúc bắt gặp hai người tụi hắn bước vào , nhỏ Jane bên cạnh cũng đã xem hồ sơ, mật cũng ko tốt lắm, nghe thấy sếp nói cũng quay lại nhìn

Đúng lúc 4 cặp mắt nhìn nhau , tụi nó nhìn tụi hắn , tụi hắn nhìn tụi nó trong 5 giây thì ..........

-" Các...cô sao..lại ở đây "- hắn chỉ vào nó hỏi, vừa nhìn thấy nó ngồi dậy, trái tim hắn đã mách bảo có điều gì đó ..mà hét lên ( mất hình tượng quá )

-" Tại sao tui lại ko thể ở đây mà anh lại có thể ở đây hả ?"- nó đứng lên đi đến chỗ hắn mà hất cằm lên nói

-" Đúng đó, hai người sao tự dưng lại đến nơi này , nơi đây ko chào đón , mẫu phắn , mau phắn, chết người bây giờ , nhìn đi xung quanh bao người ngất rồi hả ?"- Jane cũng ko vừa , nói rồi chỉ tay ra đằng sau

Tụi hắn quay qua nhìn thì miệng giật giật vài cái, ko phải chứ tại sao sức hấp dẫn của mình lại có ma lực thế nhỉ ? tụi hắn nghĩ

Đúng vậy, bây giờ toàn thể nữ giới và một số nam giới đang ngất ngay trước đó đẹp trai của tụi hắn m angat lên ngất sướng từ lúc 2 người bước vào...

Ngay cả sếp nó cũng sững người , mặc dù xem trong ảnh đã thấy đẹp rồi nhưng ko ngờ bên ngoài lại tuấn tú đến như vậy, ko tệ nha, có thể sử dụng được mĩ nam kế , hay, ông tự khen mình đã chọn đúng người .

Nhớ lại trước kia , hai tiểu quỷ kia, mời nhập tổ chức đã khiến cho đồng loạt ai lấy cũng phải vào béng viện vì đổ máu quá nhiều , cứ nghĩ rằng chiêu mĩ nhân kế sẽ tuyệt đối có tác dụng ai ngờ hai tiểu quỷ đó phá phách như thế ...

-" Ko phải lỗi tụi này , muốn trách cũng phải trách ông trời tại sao lại ban cho tui vẻ ngoài động lòng người thế này làm hại chúng sinh mà!"- Tom mở miệng nói như thần vậy ( anh này tự kỉ quá)

-" Ồ thế ak, đúng là ông trời không có mắt mà , lại đi để hai tên đần các anh vẻ ngoài như thế, lên cảm ơn đi, ko nhờ cái vẻ này thì dùng xó đường ko người lâu rồi hai ông tướng "- Jane bắt đầu giở chiêu võ mồm

-" Cô..cô "- Tom trợn tròn mắt , lửa giận bắt đầu bốc lên

-" Cô đây tội nghiệp cháu tôi bị bệnh nói lắp "- Jane bắt đầu châm lửa vào ngòi -

" Cô muốn chết ak !"- chưa bao h Tom có thể tức giận như thế với con gái

-" Bốp , Bốp .." hai cái đánh được giáng xuống trên người nhỏ và Tom làm hai người hét lên đau điếng -

" Mấy người có phải coi đây là cái chợ rồi đúng ko hả ?"- Sếp nó tức giận hét lên to tướng , ko thể ngờ ...

-" Đúng rồi đấy "- đồng loạt bốn người lên tiếng rồi quay lại nhìn nhau sắc lạnh, không khí tràn đầy mùi thuốc súng

Mọi người đồng loạt chảy mồ hôi, ko xong rồi , bây giờ lại thêm hai thằng quỷ rồi ! Không biết rốt cục sẽ ra sao đây khi hợp thành bộ tứ siêu quậy !

10. Chap 9: Chiến Tranh Lạnh

-" Các cô các cậu, hôm nay về hết cho tôi , ko có nhiệm vụ gì thì đừng đến "- Sếp nó tức giận hét lên
Cả 4 người liếc mắt nhìn nhau, nếu ánh mắt có thể giết người thì đảm bảo sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của tụi nó thì cũng phải toát mồ hôi lạnh....

-" Hứ , về thì về"- nó bực mình quay quắt đi kéo theo nhỏ Jane đi

Tụi hắn cũng chẳng vừa, bực bội đi ra khỏi tổ chức ko quên lườm nguýt tụi nó ...

Tất cả mọi người trong tổ chức ko ai bảo ai mặt mũi người nào người này chảy thành dòng, mồ hôi toát đầy trên trán, sếp nó tức nói ko nên lời đối với 4 tiểu quỷ này ...

Sáng hôm sau...tại trường ...

-" Oa , anh Ken , I love you"-ns1

-" Anh Tom...aaaa"-ns2

Hai người tụi nó vừa bước chân xuống trường đã nhìn thấy hai bản mặt mà không thể không ghét..

-" Hai anh cũng có nhiều fan ghê ha, có cần tôi đây lập ra ati fan ko nhỉ "- Jane hếch mặt nói

-" Không cần có can thiệp"- Tom nói, Tom được mệnh danh là lãng tử galang nhất trong trường mà cũng có ngày phải nổi giận với con gái.

Còn riêng hắn với nó thì chỉ có nhìn nhau đầy gay gắt mà thôi , ai cũng mang một bộ mặt lạnh băng trầm đầy sát khí....

4 người cùng sải chân bước vào lớp , nếu nhìn từ xa có thể thấy đây là 4 thiên thần vô cùng đẹp nhưng lại gần thì phải ớn lạnh vì mức độ sát lạnh của mấy người ...

Bước vào lớp , ai lấy tự động ngồi vào chỗ của mình , Tom với Jane vừa đặt được cái mông xuống đã lại cãi nhau um củ tỏi ...

-" Anh đi ra chỗ khác mà ngồi"

-" Đây là chỗ của tôi việc gì tôi phải ra "

" Tôi không thích ngồi cạnh một thằng như anh"

-" Không thích thì mặc kệ cô, cô thích thì đi ra chỗ khác mà ngồi"

" Đâu là chỗ của tôi"

-" Đây cũng là chỗ của tôi , trời có sập tôi cũng ko đi"

" Anh...hừ hừ.."

" Tôi...sao...sao?"

"..........."

"........"

Hắn đã bắt đầu bực mình rồi vừa mở miệng thì đã có người chẹn họng

-" Hai người có im đi không hả , muốn cắt lưỡi ko"- Nó tức giận quát lên, để yên nó xem phim một tí cũng ko xong ( chị đây cũng có sở thích xem phim nha)

Tom và Jane lườm nhau rồi khóa miệng im bặt ko nói..

Trán hắn đã nổi gân xanh..

Nó với hắn lại rồi cáo tình trạng chiến tranh lạnh , lạnh vô cùng...

Cả lớp thì cứ trố mắt ra nhìn mấy người từ nãy đến h, Tom galang cũng có ngày quát con gái ư? Rốt cuộc 4 người có quan hệ gì đây?

Tiếng chuông vào học vang lên, cô giáo bước vào lớp :

-" Cả lớp hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra nha!"- Cô giáo nói rồi phát đề

Cả lớp nhốn nháo cả lên riêng có 4 con người thì cứ mách ai làm việc, không quan tâm,,

Ngay cả báo giáo nhìn cũng thấy là 4 con người này nhưng cũng đành kệ thôi, ai chẳng biết 4 người tụi nó vốn là những thiên tài của thiên tài....làm cho có lệ thôi..có thể ngoáy vài phát là xong mà ...

Trong khi cả lớp đang nháo nhào , lo lắng làm bài kiểm tra thì 4 con người cuối lớp vẫn cứ thế chơi, hắn thì nằm ngủ trên bàn nó thì quay qua một bên ngả dài mà nằm xem phim ..ma ( chị này là fan cuồng phim ma )

Jane thì đang ở trên máy tính , bốp bốp chát chát rồi lại lớn tiếng chửi, hóa ra đang chơi trò bắn nhau ấy mà!

Tom ngồi bên cạnh đang đọc sách nhìn sang mà cũng phải chảy mồ hôi, 2 người này rốt cuộc có phải con gái không hả trời?

Khi giờ kiểm tra chỉ còn 15 phút , đột nhiên 4 con người thay đổi 180 độ khiến cả lớp trợn tròn há mồm...

4 người tụi nó tụi hắn đang cắm đầu vào bài thi, viết nhanh đến độ khiến người khác nhìn vào cũng phải kinh hoàng, cả lớp cứ thế mà chăm chú nhìn quên cả bài của mình . ngay cả cô giáo cũng phải trợn mắt mà nhìn.

Thực chất đối với 4 người đề này quá ư là dễ, cứ như đang làm bài toán lớp 1 vậy, dễ hơn ăn cháo ( khô toàn những người thông minh mà )

Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên , đồng loạt cả 4 người bỏ bút xuống rồi tự dưng quay sang nhìn nhau sắc lạnh, sao làm bài hợp thời gian quá vậy, ko sai một tích tắc!

Hôm nay thực sự nó ít nói vô cùng, mỗi ngày phải quay cho tung trời tung đất mới chịu được, cư nhiên hôm nay im lặng cả người toát ra sát khí, hắn cũng ko kém là bao!

Đột nhiên chuông điện thoại của cả 4 người vang lên, cùng một loại nhạc chuông, người ngoài nghe vào chỉ hiểu lầm là đặt chung nhưng thực chất đây chính là chuông báo hiệu riêng của tổ chức.

Cả 4 người mất đột nhiên trở nên nghiêm túc nhưng tự nhiên lại thấy rợn cả người khi 3 người quay qua nhìn nó đang cười ko thể kinh khủng hơn, thôi rồi đến giờ nó quậy rồi, mấy người kia chuẩn bị đi hốt xác đi là vừa !

4 chiếc xe môtô lao vun vút trên đường, 4 người đang lại với tốc độ nhanh nhất đến tổ chức, nó đang cười đến nỗi ko khép miệng nhưng đây chính la nụ cười của một nữ tướng cướp chuẩn bị đi cướp của mà!

-" Sếp, hôm nay có nhiệm vụ gì sao?"- sau khi đạp tung cánh cửa nó hỏi

-"Uk, hôm nay 4 người sẽ đi đến ngân hàng Thụy Sĩ , ở đó hôm nay sẽ có một đoàn người buôn đến đấy, họ có một mảnh ngọc bội vô cùng quý giá, nên cần mấy người lấy nó về "- Đây chính là đi cướp của mà

-" Ok, Jane chúng ta đi thôi"- nó phấn khởi nên đường

-" Tôi nói là cả 4 người"- Sếp nó nhắc lại

-" Cái gì tụi này phải đi cùng với 2 tên đó"- Jane hét lên

-" Tụi này cũng ko muốn đi cùng hai cô?"- tụi hắn cũng phản bác

-" Ko nói nhiều, muốn gọi chủ tịch Dương ko?"- sếp nó lôi điểm yếu cầu nó đe dọa

" Không"- nó giận dữ nói

Sau 2 tiếng , máy bay riêng của tổ chức đã cất cánh đưa 4 người sang Thụy Sĩ, và trên máy bay cũng ko yên ổn đối với 4 người...

.............................................................................

11. Chap 10: Nhiệm Vụ

Sau một hồi cãi nhau kịch liệt trên máy bay thì ai cũng đã mệt lả người , nằm dài trên xe ôtô trở về khách sạn nổi 4 người sẽ ở..
Đây là khách sạn Rollar- một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới...

4 người bước xuống xe làm tất cả mọi người nói đây điên đảo bởi vẻ đẹp và khí chất trên người tụi nó..

Ai nấy mặc một thân đồ hiệu , đằng sau còn mang thêm mấy tên mặc áo đen, ai nấy trông cũng vô cùng đẹp nhữn ngôi sao dioen anh, nhìn cũng đủ để biết là người có tiền..

-" Khách sạn này cũng được đấy"- nó lên tiếng bình phẩm rồi quan sát toàn thể khách sạn , đôi mắt của nó lướt nhanh nhưng cũng đủ để nhìn những chi tiết trong khách sạn...đó cũng là thời quân của một điệp viên như nó khi ở bất cứ nơi nào..

Hắn cũng đang đánh giá toàn thể, mọi người trong khách sạn đường như tập trung sự chú ý vào 4 người tụi nó..

Jane và Tom vẫn đang lườm nhau vì cuộc cãi nhau vừa rồi chưa kết thúc nhưng cũng đã nhanh chóng quay trở về công việc với vẻ mặt nghiêm túc..

4 người lấy thẻ phòng rồi về phòng, hai người ở một phòng , còn ai ở với ai thì cũng đã biết rồi..

Khách sạn hôm nay vui vẻ vì vớ được mấy vị khách sộp , nhiều tiền, vì tụi nó ở hai phòng tổng thống hạng sang của khách sạn, mức giá cho thuê có thể mua được một ngôi nhà ..

-" Mệt chết mất , tối nay chúng ta hành động ak?"- Jane uể oải nằm dài ra giường than thở..

-" Uk, để tui gọi cho tổng bộ đưa vị trí xác định"- nó nói rồi đưa tai nghe lên tai ,máy tính cũng mở ra, màn hình dày đặc toàn chữ là chữ rồi đột nhiên sáng lên ...

-" Mọi người, nhiệm vụ lần này sẽ có hơi khó khăn lên mọi người phải hợp tác cùng nhau thực hiện, ngân hàng được bố trí rất nhiều cảnh vệ từ trong ra ngoài , có tổng cộng 30 chiếc camera được phân bố ở khắp nơi, 7 giờ đoàn người đó sẽ về đến, đây là một viên chức cấp cao sẽ có rất nhiều vệ sĩ đi kèm và cảnh sát hộ vệ , khi mảnh ngọc được đưa vào ngân hàng tất cả phải hành động sao cho nhanh nhất có thể , mong mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ , sơ lược thế nào tôi sẽ gửi cho mọi người "- máy tính quay trở về hiện trạng cũ

-" Lần này lại phải hợp tác cùng những người kia, đáng ghét quá đi mà 1"- Jane bực mình nói

-" Chắc 2 người kia cũng biết tin rồi, thôi nhanh lên chuẩn bị đi , sắp đến h hành động rồi "- nó giục rồi gấp máy tính lại lấy ra balo ..

Bên trong là toàn đồ tối tân mà tổ chức nó chế tạo, có súng lục , bom mini...v..v và hai bộ đồ được làm riêng cho mấy người tụi nó ...

Sau một hồi chớp choang , hai người cũng đã thay đồ xong , trong hai người tụi nó vô cùng đẹp và quyến rũ trong bộ đồ bó sát màu đen từ trên xuống dưới, mái tóc được thả xõa ngang vai bồng bềnh ...

Nó lấy ra một đôi khuyên tai, đây không phải khuyên tai thường mà là thiết bị liên lạc giữa mọi người với nhau ...

-" Tất cả đã chuẩn bị xong chưa?"- nó nói nhỏ

-" Rồi"- tiếng của hắn được truyền sang , hắn cũng đã nghe thông báo và đã chuẩn bị xong chỉ cho hành động

-" OK"- Tom hào hứng

-" Được rồi, gặp nhau dưới tầng hầm "- nó nói rồi kéo nhỏ Jane đang chăm chút nhan sắc đi

Dưới tầng hầm của khách sạn, 4 người gặp nhau, ai cũng ngỡ ngàng khi nhìn đối phuog, tụi hắn mang một bộ đồ vest màu đen vô cùng nam tính khiến nó cũng phải ngây ngốc , tất nhiên tụi hắn cũng vậy, suýt nữa thì hộc máu khi nhìn thấy tụi nó

-" Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, đi thôi"- nó được phân là người chỉ huy lên mọi người phải nhận lệnh của nó

Mọi người đeo mặt nạ màu đen vào làm vẻ đẹp càng thêm bí ẩn ....

Trong tầng hầm của khách sạn đã được chuẩn bị sẵn xe cho tụi nó lên chiếc ôtô đời mới nhất được phóng ra từ khách sạn khiến tất cả mọi người choáng ngợp vì độ giàu sang ...

Ngân hàng Thụy Sĩ ..lúc 6h30

-" Ôi, cái bụng tôi , đói muốn chết mất "- Jane kêu lên, chờ từ nãy đến h mà chẳng thấy bóng dáng người nào

-" Thôi, cô im đi, đang làm nhiệm vụ mà kêu ca "- Tom bất mãn nhắc nhở, mắt vẫn dán vào màn hình

-" Thế anh ko cảm thấy đói ak?"- Jane vẫn cứ lải nhải ôm bụng

-" Đói chết mất . rồi cục mấy thằng cha kia bao h mới đến "- nó cũng ko khá là bao , đang đói bụng muốn chết

Tom và hắn nhìn hai người con gái mà lắc đầu , bây h có phải muộn lắm đâu, đang trong lúc làm nhiệm vụ mà còn có thể nghĩ đến chuyện ăn ...

-" Kết " tiếng ôtô phát ra ở đầu kia, đối diện cho tụi nó đang ngồi, và dần dần hàng loạt chiếc xe màu đen được dùng trước cửa Ngân hàng ...

Bước xuống là một đoàn người màu đen và dùng truôc là một người trung niên đeo kính đen , trên tay có cầm vani ..

-" Cuối cùng cũng đến, mọi người chuẩn bị "- nó lấy lại tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần người kia bước vào ngân hàng tụi nó sẽ hành động

Tụi hắn tưởng rằng nó sẽ nghiêm túc lại, ai dè vẫn thấy nó ung dung, miệng cười gian ko chịu nổi..

Jane chạy mồ hôi khi nhìn thấy nụ cười của nó ...

Cahnh cửa được mở ra và...

-" Nhào vô "- nó hét lên rồi cứ thế nhắm thẳng mấy người mà tiến đánh , mắt chỉ nhìn chăm chú vào chiếc vani đen tuyền kia

Tụi hắn giật mình thì thấy nó đã tiến lên đoàn người kia mà hành động, trong lòng không khỏi cảm thán sao nó liệu quá trời

Mấy người kia vào bước vào ngân hàng đã nhìn thấy một bóng người màu đen có mái tóc dài bồng bềnh thì có hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng rút súng ra hộ vệ cho chủ

Jane và tụi hắn cũng đã nhào vô và chỉ trong giây lát đã có hàng chục người nằm la liệt dưới mặt đất, một luồng khí được thổi ra, 4 người đã biến đi nhanh như một làn sương để lại người kia đang ngơ ngác ngã xuống với bàn tay trắng ...

Vừa lúc người rời đi là cảnh sát đến, phải nói là có hàng trăm lực lượng cảnh sát đến mới đúng, vừa bước vào đã nhanh chóng lục soát ngân hàng xem có mất gì , chỉ mất mỗi mảnh ngọc bội vừa mới đưa được vào cửa ngân hàng được vài bước ..

Tên quan chức la hét um sùm vì mất mảnh ngọc bội quý giá của mình ..

Cảnh sát hoạt động hết công xuất trong đêm nay ....nhưng vẫn ko tìm ra bất cứ dấu vết gì ...trong khi những tên phạm tội đang ở khách sạn ...húp mì tôm ..

-" Oa..ngon quá, tui chưa ăn thứ gì ngon như thứ này "- nó vừa ăn mì vừa khen ngợi, từ khi còn bé nó đã được an toàn những thứ sơn hào hải vị nên chưa từng biết mùi vị mì tôm là thế nào

-" Tôi nấu mà lại "- Tom tự sướng, đúng thế , khi về khách sạn tụi nó lười đi ra quán đành ghé phòng tụi hắn ăn nhờ ..

Tụi hắn là trong một lần đói bụng mới tìm ra mì tôm mới phát hiện thứ này ngon như thế đó ...

-" Lần sau ..anh tiếp tục nấu nha !"- Jane sụt sịt mũi mỉm cười nói làm Tom lệch mất một nhịp tim

-" Cô ăn gì mà như heo thế ?"- Hắn nhìn nó ăn mà phải bó tay , con gái gì như thế

-" Kệ tôi, tôi thích ăn như thế đó "- nó bĩu môi , lườm hắn rồi tiếp tục ăn ..

Hắn bỗng nhiên mỉm cười rồi mới thấy mình ngớ ngẩn, tại sao lại nhìn nó mà cười cơ chứ, hắn điên ak ?

Nhưng sự thật thấy dáng vẻ giận hờn của nó , hắn vẫn thấy buồn cười...

4 người vừa ăn vừa nói chuyện , đúng hơn là cãi nhau, nhưng rồi lại cười hòa ấy mà !

Ăn xong no nê, ai đấy về phòng ngủ, ngủ một giấc đã đời rồi mai bắt đầu một ngày đi chơi, sau khi tụi nó hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ở đây chơi mấy ngày lên cứ tha hồ mà thả mình nha !

12. Chap 10 : Sự Kiện Ngày Đi Chơi

Một ngày mới bắt đầu..
Đêm qua trằn trọc mãi đến sáng nó mới ngủ được , nguyên nhân chính là suy nghĩ nên đi đâu chơi! (bó tay )

Sáng sớm tinh mơ mới 7h, nó đã là người thức dậy đầu tiên tràn đầy sức sống ..

-" AAA....sáng rồi đấy! thôi, còn ngủ gì nữa, có đi chơi ko hả ?" - nó kéo nhỏ bạn đang say giấc nồng lên mặt vẫn giữ nguyên trạng thái cười tươi ko để đâu hết ..

-" Hây...còn sớm mà ...để tui ngủ tí nữa đi "- Jane gạt phắt tay nó tiếp tục sự nghiệp ngủ quan trọng của mình

Nó đang cười tươi bỗng nở ra nụ cười vô cùng gian khiến ai đó bất ngờ chảy mồ hôi ...

-" Đáng tiếc quá...Tom vừa nấu mì xong..nếu bà còn bận ngủ vậy thì thui nha ! Tui đi trước đây !"- nó đã rút ra một chân lý đúng đắn cho mình, chỉ có đồ ăn mới là sức uy hiếp quan trọng nhất của con người ! ( ai đã chứng minh điều đó vậy ?)

Nó đã biết chắc chắn dù trời có sập cũng sẽ chẳng đánh thức được giấc ngủ của Jane nên đành dùng " thực kế "( thực : ăn , kế: kế sách đó! ) , nói xong đành một mạch chạy sang phòng tụi hắn ..

-" AA....chờ tui với "- Jane đang nằm la lết trên giường vừa nghe lọt câu kia vào tai bỗng bật dậy như xác sống hấp tấp vắt chân lên cổ mà chạy sang , trên mặt hiện rõ vẻ háu đói ( mất hình tượng quá !)

Còn nó thì đã sang phòng tụi hắn , đập cửa rầm rầm "

-" Hai tên heo ngu kia , dậy mau, mặt trời lên cao lắm rồi đấy !"- nó vừa hét vừa đập cửa làm các phòng bên cạnh cũng phát sốt soạt dậy khi đang ngủ say vì tiếng ồn của nó.

-" Cô có hét được to nữa hay không ?"- hắn mở toang cửa làm nó mất đà suýt thì ngã

-" Ách!....anh dậy rùi ak ? Thế mà không nói sớm làm tui gào khản cả cổ "- nó bĩu môi chê rồi cứ thế đường hoàng bước vào phòng tụi hắn..

Hắn chưa từng thấy người con gái nào có thể tự tiện như nó, bước vào phòng con trai mà tự nhiên như không !

Một tiếng hét thất thanh vang lên ngay lúc đó :

-" Trời ơi ! Mấy người ăn hết chưa, có để lại cho tui tí gì không đấy !"- Jane đầu tóc bù xù như tổ qua một mạch chạy trước nó vào phòng làm nó và hắn có hơi ngớ người khi chưa kịp nhìn thấy nhỏ đâu thì đã nghe thấy tiếng hét tiếp theo vang lên từ trong phòng tụi hắn...

-" AAA....sao anh không mặc quần áo vào vậy ?"- jane đang hét toáng tay thì che lấy mặt đang đỏ phừng phừng như trái gấc

-" Cô..cô sao có dám tự tiện vào phòng tui "- Tom cuống cuồng nhanh chóng vớ lấy cái áo mặc vào

" Phụt" có hai người đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, hắn và nó vừa nhìn vào đã hiểu rõ tình hình nín cười không được .....

-" Hai người có thôi ngay đi được ko ?"- Tom nghiêm túc nói nhưng hai người nào đó mặt vẫn trơ ra mà cười đến rách miệng

-" Sela..bà dám lừa tui , tui sẽ giết bà !"- Jane đã khôi phục trạng thái ban đầu bắt đầu tìm nó tính sổ

-" Ấy..ấy...bình tĩnh lại nào, không cảm ơn tui lại có muốn giết tui nữa , vong ơn bội nghĩa quá mà !"- nó ra vẻ là người tốt bụng

-" Cái gì mà cảm ơn hả ?"- Jane càng nổi giận hơn " rắc,rắc" bàn tay đang bẻ làm nó phải rợn người

-" Này nhớ , được ngắm cảnh" mỹ nam " miễn phí nha! "- nói xong cũng không chịu nổi nữa mà lại cười rộ lên

-" Thôi đi, có muốn đi chơi nữa không hả ?"- jane đỏ mặt tức giận nói

-" Ôi ...ôi ,em sợ chị rồi, đi ..đi về thay quần áo nhanh rồi còn đi "- nó giục rồi kéo nhỏ về để lại tụi hắn đang ngơ ngác nhìn nhau...hai người này đúng là ko biết xấu hổ mà ?( này! không biết xấu hổ mà người nào đó vừa đỏ mặt đấy! )

Sau một sự kiện tiêu biểu mở đầu một ngày, 4 người cũng đã chuẩn bị xong xuôi bắt đầu một ngày vui chơi đất nước Thụy Sĩ này..

Bước ra khỏi khách sạn đã thấy một siêu xe bóng loáng đang ở đó chờ ...

4 người ung dung bước lên như những ông hoàng bà chúa, người cầm tay lái chính là ..nó

-" Này , bà muốn lái xe hay đua xe đấy !"- Jane hỏi trước cho an toàn còn biết thắt dây an toàn chứ....

-" Tất nhiên là ...đua xe"-lời nói vừa dứt thì nó rồ ga như bay phóng trên đường ..

3 người tất nhiên là đã quen với tốc độ này lên không lấy gì làm sợ hãi cứ thế ung dung ...

Nó vẫn đang vui tươi thả mình vào dòng xe không quan tâm đằng sau có đến chục chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo...

-" Yêu cầu dừng lại ngay, lái xe vượt tốc độ !"- tiếng loa của cảnh sát vang lên nhưng càng khiến nó hăng say lao nhanh hơn ..

Cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng vây, chiếc xe dừng lại trước Geneva Jet D 'Eau - đài phun nước cao nhất thế giới .

4 người bước xuống làm tất cả mọi người choáng ngợp bởi vẻ đẹp thiên thần ..các cô gái thì thi nhau liếc những cái nhìn hình trái tim cho tụi hắn , cả chàng trai thì cũng tỏ ra galang , lịch sự khi thấy tụi nó ( vì con trai nước ngoài thường lịch sự, manly hơn mà )

Nhưng tất cả vẫn giữ nguyên bản mặt quen thuộc của mình, nó thì tươi cười , nhăng nhít làm vô số chàng trai liếc mắt đưa tình , Jane thì làm cho bao chàng trai say đắm, có chàng còn đến mở lời chào hỏi nhưng bất chợt nhìn thấy ánh mắt giết người của ai đó đành thôi ..

Hắn thì giữ nguyên trạng thái lạnh như tảng băng ngàn năm không chảy làm cho bao nàng say mê, còn gục hẳn vẫn là sức hút của Tom khi nháy mắt với các nàng không quên nở nụ cười giết người làm hai người tụi nó nhìn mà cười khinh bỉ

-" Anh đúng là cái đồ lăng nhăng mà !"- Jane mở một lời chế giễu

-" Này nhớ , cái gì mà lăng nhăng , tôi chưa có bạn gái đâu nhé mà lăng với chả nhăng , cô mới mỉm cười để chào thôi mà cũng làm bộ nghiêm trọng lắm ko bằng ?"- Tom cũng giỏi võ mồm ko kém đâu nha, khi gặp tụi nó mới bộc lộ ra thôi.

-" Uk, nghiêm trọng lắm đó !"- jane nói xong mới nhận ra có cái gì ko dùng thì thấy nụ cười gian ko tả nổi của nó mới nhận ra ..

-" Nè , cô đang ghen đó hả ?"- hắn bất ngờ xông vô nói

-" Anh bị điên ak, ghen cái đầu anh "- Jane tức giận bỏ đi

-" Này , sao anh cứ giữ mãi cái bản mặt lạnh băng vậy hả ?"- nó quay sang hắn hỏi

-" Tôi thích đó , thì sao ?"- hắn ra vẻ ta đây thích thì làm gì được

-" Đương nhiên là anh thích thì mặc anh, oa..đẹp quá "- đang nói nó bỗng mở to mắt nhìn dàn nước đang phóng lên cao

Hắn cũng hơi ngớ người rồi quay qua nhìn, quả thực nơi này rất đẹp , nhìn nó hắn cũng bất giác nở nụ cười , hóa ra nó cũng thích những thứ như này ....

-" Này..này, đằng kia có chuyện gì kia ?"- nó bỗng nhiên kéo tay hắn chỉ về một phía đối diện sau vòi nước

-" Cái gì ?"- hắn theo phản xạ nhìn lại thì thấy một người thanh niên đang dẫn đầu một đám người áo đen đang chạy đuổi theo một gã nào đó .

-" Này chúng ta có nên làm anh hùng cứu tiểu nhân ko hả ?"- nó lộ ra vẻ mặt thích thú nhìn hắn..

-" Cô học đâu ra cái câu đó vậy ?'- Hắn thật sự bái phục trình độ của nó cái gì mà " anh hùng cứu tiểu nhân " hết nói nổi

-" Ẩy ...học trong phim ấy mà "- nó nói rồi kéo tay hắn thẳng ra cho đám người đó..

......................................................................................

Hắn bỗng giật mình, sao nó có thể nắm tay con trai một cách tự nhiên quá vậy trời !

Mà sao tay nó mềm dễ sợ , thế mà có thể đánh nhau kinh khủng như vậy , lạ thật !

Giờ hắn mới nhìn kĩ nó, trông nó cũng như những cô gái bình thường, mỏng manh nhưng kiên cường hơn nhiều . mà nó quả thực xinh thật !

Stop! dừng lại ngay hắn đang suy nghĩ gì vậy trời!

................................................................................

Nó chạy đến kéo cặp đôi oan gia đang cãi nhau đi theo cùng...

Đến nơi thì đã thấy một cảnh tượng xảy ra làm cả 4 người có hơi giật mình

13. Chap 12 : Xung Đột Giữa Phố Thụy Sĩ

Trước mặt 4 người bây giờ là cảnh người đang xô xát đánh nhau , dẫn đầu là một chàng thanh niên trông có vẻ rất đẹp trai nhưng có vẻ đào hoa quá thì phải .
Đúng lúc nó đang đứng ngẩn người nhìn thì tự nhiên hắn kéo tay nó một phát làm nó đau muốn hét lên :

-" Anh làm cái quái gì vậy, có biết đau lắm ko hả?"- nó tức giận hét to làm sự chú ý bây giờ hướng về phía 4 người tụi nó không ngoại trừ mấy người đang đánh nhau kìa .

-" Cô nhìn gì mê man quá vậy "- hắn vừa nhìn thấy nó cứ ngẩn ngơ xem thằng con trai kia thì không thích chút gì .

-" Kệ tui , liên quan đến anh ak !"- nó nói rồi quay ngoắt kéo tay Jane đi

Hắn không biết nói gì hơn, mà hắn bị làm sao vậy nhỉ ?

-" Nè mấy người ỷ đông ăn hiếp người khác giữa đường giữa phố như này mà không biết xấu hổ ak ?"- tiếng của Jane vang lên đánh thức hai người tụi hắn , mọi người ngạc nhiên nhìn người con gái đang to miệng lúc này, đám người đang đánh nhau cũng phải dừng tay .

-" Cô ta bị điên rồi hay sao ?"- Tom hốt hoảng chạy đến chỗ tụi nó .

Nó đang đứng hếch cằm nhìn đám người kia sát bên là Jane ...

-" Hai cô em, có chuyện gì sao ? Anh đây muốn làm cái gì chả lẽ không được ?"- một tên vừa cười vừa nói , mắt vẫn chăm chú nhìn tụi nó , còn người thanh niên dẫn đầu mặt tỏ ra vẻ thích thú mỉm cười .

-" Uk đấy , mấy người tụ lại mà đánh một người thế kia mà không biết xấu hổ ak ?"- nó chẳng vừa nói tay chống nạng .

-" Hắn là do nợ tiền , không trả thì chúng tao phải đòi , đó là điều đúng ! Hai cô em thích ý kiến !"- Bây giờ người thanh niên mới lên tiếng , giọng nói như yêu mị nghe chẳng khác con gái là mấy , vừa nói vừa chỉ người đang nằm dưới đất mặt lộ ra vẻ sợ hãi kinh hoàng ...

Nó cười khinh bỉ, không biết đây là bang nào đây , trông có vẻ có tiếng ở đây lên mọi người mới không dám làm gì, xem ra hôm nay nó phải thay trời hành đạo ...

-" Đúng đó , chúng tôi thích ý kiến, thả hắn ra bằng không đừng trách chúng tôi báo cảnh sát "- Hắn từ sau bước lên nói , nó lại càng ra vẻ hơn, do chúng mau dám làm gì tao đấy !

-" Lại thêm một thằng nhãi nữa, thích báo cảnh sát thì cứ việc, đây không sợ !"- người thanh niên lên tiếng cười nhách mép

-" Hai cô em, hai thằng này là bạn trai ư , tốt nhất là đi theo anh, muốn gì anh chiều !"- người thanh niên tiếp tục nói, mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi .

Hắn tức giận nhìn mấy người này, trên người bắt đầu tỏa ra khí lạnh, dám nói hắn không xứng làm bạn trai ư , còn thằng nào xứng hơn hắn !

Nó chỉ cười lạnh , rồi đồng loạt 4 người rất ra từ trên người 4 khẩu súng lục khiến tất cả mọi người ở đây choáng váng, những người dân ở đây cũng khiếp đảm chạy vào nhà ...

-" Bọn...mày..là ai?"- người thanh niên cũng sợ hãi nhìn cây súng , chỉ những người có thân phận cao mới có thể sử dụng súng ở nơi này

-" Bọn tao là ai không quan trọng, mau thả người ra, tiền không thành vấn đề "- Tom bây giờ mới lên tiếng, nói gì chứ tiền không là gì đối với tụi nó

-" Tụi tao không cần tiền, tụi mày hà cớ gì mà phải xen ngang bọn tao "- người thanh niên vẫn chưa chùn bước nói, mặc dù có hơi sợ mấy khẩu súng kia vì tụi hắn chỉ được dùng gậy gộc chứ không có súng nên chắc chắn không thể thắng lại được chỉ còn cách thương lượng

-" không nói nhiều , thả người hoặc chết "- nó trực tiếp nói vào vấn đề, tiện thể bắt đám ngừi này về tổ chức mới được, như thế này chỉ làm quấy giễu xã hội thôi.

-" Thả người thì thả người ...tụi tao không cần hạng người này nữa, cho chúng mày "- nguio thành nhiên buông xuôi , dù gì cũng chẳng cần mấy đồng tiền lẻ kia..

-" Thả hắn ra "- người thanh niên ra lệnh thả người, có vẻ đang vui mừng ra vì được thoát chết

Lời vừa dứt thì người trung niên người ngợm xước xát đó lao về phía 4 người đập đầu xuống

-" Cảm ơn mọi người đã cứu sống tôi, cảm ơn "- người trung niên đây vừa nói vừa rơi nước mắt vì mừng rỡ .

-" Thôi , bác đứng lên đi, có chuyện gì thì tính sau "- Jane hiền hòa nói

Đám người kia cũng đã bỏ đi xa, người trung niên đó được tụi nó đưa về khách sạn để hỏi cho ra lẽ ...

Trong phòng khách Vip của khách sạn, 5 người ngồi ở đó ..

-" Bác tên là gì? ở đâu? tại sao lại bị đám người đó đuổi đánh?"- Jane là người hỏi đầu tiên, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú .

-" Tôi là Trần Phú , từng là nhà bất động sản vì phá sản nên vay nợ đám người này, gia đình tôi không đủ tiền để trả nên mới bị đuổi đánh như thế "- người tên Trần Phú nói

-" Vậy bây giờ gia đình ông ở đâu ?"- Tom hỏi , nghe hoàn cảnh như thế có vẻ vô cùng khó khăn

-'"Gia đình tôi đang tạm trú ở ở nhà bác hồ nên cũng không có gì nguy hiểm, xin cảm ơn mọi người đã cứu tôi nếu không không biết tôi sẽ chết như thế nào "- Trần Phú tiếp tục cúi đầu cảm ơn tụi nó

-" Không sao đâu, tụi cháu cũng là gúp đỡ người , nếu bây giờ bác không có việc gì thì tụi cháu có thể giúp bác tìm việc làm "- nó tốt bụng nói

-" Nấu vậy thì cả đời này tôi mang ơn mọi người "- Trần Phú cảm động suýt khóc

-" Không có gì đâu ?"- hắn cũng mỉm cười ôn hòa

Tụi nó sắp sếp cho Trần Phú một phòng trong khách sạn, nó quyết định cho bác ấy làm việc trong công ty của ba mình , vậy là mọi việc đã giải quyết ổn thỏa , đi ngủ thôi ..

Sau này, Trần Phú là một cộng sự đắc lực cho ba nó cũng như là quản gia trong gia đình nó, là một người vô cùng tốt , việc làm của nó hôm nay hoàn toàn dùng, chuyện sau này thì sau này nói tiếp ...

-" Mệt quá, đi ngủ thôi "-nó nằm sõng soài ra giường một cách mệt mỏi ..

-" Nay bà thấy ông Tom thế nào ?"- chẳng hiểu sao tự dưng Jane lại hỏi nó , mặt cũng đỏ lên

-" Thế nào là thế nào , có phải bà thích ổng rồi đúng không ?"- nó mỉm cười ngoác miệng trêu chọc Jane

-" Bà thôi đi "- Jane đỏ mặt tức giận nói

-" Hôm nay có chuyện gì sao ?"- nó mắt sáng long lanh tò mò hỏi Jane

-" Không có chuyện gì ? "- Jane như nhớ lại cái gì bỗng chốc đỏ mặt lên

-" Nè tui có phải bạn thân của bà không vậy ,dấu diếm như thế không tốt cho sức khẻo đâu ?"- Nó ra vẻ nghiêm túc hỏi nhỏ .

-" Chuyện là thế vậy !"- Jane hồi tưởng kể lại...

..............................................................................

-" Nè, cô thích bạn trai như thế nào ?"

-" Ờ, tui thích mẫu bạn trai hiền hiền một chút, tốt bụng một chút , ấm áp một chút...để còn dễ bắt nạt "

-" Cô hay nhỉ, thích đi bắt nạt bạn trai"

-" Chứ sao, để bạn trai bắt nạt mình ak, đừng mơ , he..he"

-" Vậy anh thích bạn gái như thế nào ?"

-" Tui thích bạn gái có tính cách...như cô "

-" Như tui...chẳng lẽ ..."

-" Cô thấy tui là người thế nào, có phù hợp với cô không ?"

-" Ách..cái này...tui không biết "

.......................................................

-" Như thế đó..."- Jane ngượng ngùng kể lại

-" Ồ...ra là thế "-nó nở nụ cười gian xảo rồi chùm chăn ngủ tiếp , không biết nó đang suy nghĩ cái gì nữa

.........................Tại phòng hắn ...........

-" Nè ...ông làm sao vậy ?"- hắn thấy mặt Tôm có vẻ rầu rĩ , thấy lạ hỏi

-" Không có gì "- Tom nói rồi cũng chùm chăn đi ngủ, lòng đang rối bời

Hắn ?????

14. Chap 13: Rung Động

Tg : Trong thời gian này, tg sẽ lâu lâu mới ra chap vì còn bận ôn thi mà, vậy nên mong mọi người thông cảm và ủng hộ nhiều cho tg nha !
...........................................................................................

Kết thúc chuyến đi chơi tại Thụy Sĩ, tụi nó phải quay lại trường học để tiếp tục nghĩa vụ học sinh của mình, điều đó khiến cả 4 người vô cùng mất hứng..

Sau khi về nhà, nó và Jane quyết định ở chung tại nhà nó ..

-" Chán chết đi được, lại phải đi học..."- nó ngửa mặt lên trời kêu than, mấy kiến thức nhàm chán đó , nó học chỉ thấy buồn ngủ , vậy mà ba nó lại bắt nó đi học !

-" Tí nữa học xong chúng ta đến đó đi, lâu rồi cũng chưa đến "- Jane lại nói sang đề tài khác , rất nhanh chóng nó cũng cuốn theo

-" Đúng rồi ha ! Lâu lắm rồi không đến đó, tí phải đến chơi một bữa mới được "- nó lộ ra vẻ vô cùng hứng thú ....

Bên kia, tại nhà của hắn, hắn và Tom cũng đang ngán ngẩm nằm dài trên ghế..

-" Ngày mai đi học rồi, tui phải chuẩn bị sẵn mới được "- Tom đang ngồi trên ghế đứng phắt dậy

-" Ông chuẩn bị cái gì ?"- Hắn đang ngồi xem máy tính

-" Tất nhiên ngày mai đã đến trường là phải thật hoàn hảo rồi, không biết có em nào xinh không nhỉ ?"- Bây giờ Tom mới thực sự lộ nguyên hình đào hoa của mình

Đang suy nghĩ ngày mai thì chợt hình ảnh của Jane xuất hiện làm Tom nhất thời choáng váng ...

-" Rốt cuộc , mấy hôm nay , ông bị làm sao vậy hả ?"- hắn lên tiếng hỏi, mấy hôm nay biểu hiện của Tom rất lạ ..

-" Không có chuyện gì, ông có đi "chỉnh sửa" thứ gì không "- Tóm hất hất mái tóc hỏi

Hắn không nói gì . Tom cũng biết thừa tính ông bạn lên chẳng nói nữa, lấy áo và chìa khóa, tạm biệt hắn rồi nhanh chóng phóng xe đến nơi "tu sửa nhan sắc".

Sáng ngày hôm sau, tại cổng trường ...

-" AAAA...CÁI GÌ, hôm nay hoàng tử đến trường ư? Ôi trời ơi, nhanh lên, họ đến rồi kìa "- tiếng học sinh náo loạn ở khắp sân trường vang lên,

Chưa đầy vài phút , ở công trường đã đầy ắp toàn người là người,trên mặt ai cũng là vẻ chờ mong ..

" Kít" một chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngay trước cửa công trường khiến toàn dân nghẹt thở, bước xuống xe là hai vị hoàng tử vô cùng đẹp trai của chúng ta Tom và Ken.

Nữ sinh thì thi nhau ngất sau tiếng hét chói tai, nam sinh thì nhìn bằng ánh mắt ghen ghét .

Tom bước xuống, mở màn bằng nụ cười tỏa nắng rạng rỡ khiến cho toàn say say đắm, còn Ken thì trưng nguyên bản mặt lạnh xuống xe nhưng đốn tim của biết bao nhiêu người..

Cả hai ung dung bước vào trường trong vòng người..nhưng khoan ..

Lại thêm một tiếng " Kít " nữa, hai chiếc xe moto đen bóng loáng phi như bay đến cổng trường..

Khi toàn dân quay qua nhìn thì lập tức mở miệng há hốc , đặc biệt là nam sinh ..

Hai người tụi nó xuất hiện trong trang phục nữ sinh, vô cùng xinh đẹp nhưng lại đi xe môtô phân khối lớn thì thực sự khiến người khác phải choáng toàn tập ..

Đến ngay cả hắn và Tom nhìn mà cũng phải choáng, có cần phô trương thế không ...

Tụi hắn là con trai thế này mà còn lịch lãm đi xe oto , vậy mà tụi nó còn dám vác cả chiếc xe khủng như thế này ..

Dưới con mắt của mọi người, tụi nó ứng dụng cắt xe rồi một mạch chạy đến chỗ tụi hắn khiến cho không ít người ngạc nhiên ..

Từ khi nào thì những hoàng tử đã có bạn gái vậy , đã thế còn là hai nữ quậy nữa ..

-" Nè, hôm qua thế nào , ổn không "- nó hỏi hắn.

Hôm qua , lúc cả nhóm đi chơi bar thì có một đám người đến đập phá, hai đứa tụi nó thấy nhàm chán quá đi về trước mặc cho hai người tụi hắn xử lý

-" Chẳng sao cả, toàn mấy thằng nhãi nhép "- hắn lạnh lùng nói

Rồi 4 người cùng đi lên lớp trong sự hâm mộ cuồng nhiệt của mọi người ...

" Reng" chuông vào lớp vang lên , cô giáo cũng bước vào ...

Cả lớp học vẫn ai làm việc người đó , chẳng quan tâm những diễn biến trong lớp ..

Mặt bà giáo đứng trên bục giảng tái mét đi, đây rốt cuộc là lớp học hay cái chợ vậy ?

" Ram, rầm" tức giận, bà giáo lấy cây thước đập thật mạnh xuống mặt bàn

"-Cả lớp im lặng hết cho tôi "- bà giáo từ giận hét lên

Cả lớp im lặng ..

Nó đang ngủ ngon thì bị đánh thức thì vô cùng khó chịu hét lên :

-" Ồn ào quá "- nó hết xong thì gục mặt ngủ tiếp..

Jane thì chẳng chú ý mấy ,vẫn đang dán mắt vào màn hình chơi game ..

Tôm thì đang mải soi gương cũng phải dừng tay rồi huých một phát vào vai hắn đang ngủ giống nó

Hắn bị đánh thức , quay qua thay vẻ mặt của nó thi cũng hiểu tình hình, lên tiếng :

-" Im lặng "- hắn không nói nhiều rồi tiếp tục ngủ .

Bà giáo tức đến nghẹn họng, tiếp tục lên giọng ;

-" Các em đây hết cho tôi, chép phạt 50 lần nội quy học sinh "

Lần này thì nó không chịu được nữa rồi , bật dậy quát :

-" Thích thì bà đi mà chép, có để tôi ngủ một lát không hả, đã thế tôi cho bà thôi việc luôn "- nó tuôn ra một tràng

Bà giáo cũng nghệch ra không tin, lớp cũng thế , ai chẳng biết bà ấy là phu nhân hiệu trưởng, nói đuổi là đuổi được sao .

Nhưng chẳng ai có thể ngờ, nó trong cơn bực mình rút điện thoại ra ,gọi cho ai đó, lớn tiếng nói

-" Ba, con không thích bà giáo này, ba đuổi ngày đi đi "- nó gọi điện cho ba nó, chẳng có chuyện gì ba nó không thể xử lý

Chẳng mấy chốc, ít phút sau , tiếng thông báo của nhà trường vang lên , và sự thật là bà giáo đó đã bị thôi việc..

Cả lớp há hốc mồm khó tin nhìn những siêu sao của lớp mình .

" Ê, đi chơi không, tui dẫn ông đi chỗ này bảo đảm thích mê luôn"- thấy hắn đang ngủ thì kéo tay hắn dậy nói

-" Đi đâu "- Hắn hỏi , bàn tay nó cứ níu áo hắn làm hắn cứ cảm thấy nao nao chẳng biết làm sao nữa .

-" Đi rồi biết "- nó cười tinh nghịch rồi với rủ Jane và Tom cùng đi

Cả lớp trố ra nhìn đám người bỏ học , nhưng chẳng ai có thể ngăn cản được , vì sao thì khỏi nói ai cũng biết !

Hắn và nó đi chung một chiếc xe môtô, còn Tom thì đương nhiên là với Jane..

Hắn phóng nhanh như gió , thấy nó vẫn cương quyết không chịu bám vào hắn thì bất ngờ rồ ga lên,

-" Ông muốn chết ak "- nó tức giận hét lên, tay cũng bất ngờ vòng ra ôm lấy eo hắn phía trước ..hai thân như dính vào nhau lao nhanh trên đường ..

Làm cho hắn có hơi bất ngờ rồi nở nụ cười dịu dàng hiếm có ...

Lần đầu tiên hai người gần gũi thế này , làm nó có chút xíu đỏ mặt..

Còn bên kia, Tom đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, khi được lai người đẹp, Jane thì đỏ bừng mặt như trái cà chua, ngượng ngịu bám vào eo Tom.

-" Bây giờ đi đâu?"- hắn hỏi

-" Đến bang của tụi "- nó đang ngáp dài , vô thức tựa đầu vào vai hắn làm hắn phút chốc cứng người...

Trái tim hắn đập nhanh đến nỗi như sắp rơi khỏi lồng ngực vậy..

Không biết bang của nó sẽ như thế nào nhỉ ?

15. Chap 14: Nhiệm Vụ Mới

-" Đến nơi rồi ! Này mọi người đeo mặt nạ vào đi hay muốn khoe gương mặt đẹp đẽ của mình thì cứ việc "- Nó lên tiếng nhắc nhở sau đó đeo mặt lạ của mình vào
Đứa điên mới không đeo !

Mọi người cũng lập tức đeo mặt là của mình vào..

Điều đầu tiên khiến 2 người bọn hắn phải sửng sốt đó là ..

Sao bang của nó tồi tàn quá trời vậy , giống khu ổ chuột thì hơn ..

Hai người tụi nó mà nghe được câu này, đảm bảo sẽ vặn cho không còn cái xương nào ..

" Đây..đây là bằng của cô ư ?"- Hắn tò mò hỏi

-" Uk , sao "- nó nhướn mày hỏi

-" Không sao "- hắn rút lui, mặc dù thấy nó tồi tàn thật đấy nhưng thà ko nói còn hơn

-" Đi vào thôi "- nó tiên phong dẫn đầu , đương nhiên vì nó là đại tỷ mà ..

Tụi hắn lững thững theo vào vừa nãy khi nhìn thấy nụ cười gian của Jane thì đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây rồi ..

Quả nhiên, bước đến cánh cổng thì lập tức nó và Jane đứng sững lại khiến hắn và Tởm suýt nữa thì ngã vì dừng lại đột ngột ..

-" Sao vậy "- Tom hỏi

-" Thế mà cũng đòi làm điệp viên , nhìn thế này mà không biết có mật khẩu ak, ko có thì bước qua đây đảm bảo sẽ tan xác, không tin thì thử "- Jane khinh bỉ nói , ra hiệu Tom thử

Đưa điện mọi thứ , thử để mà chết nhăng răng ak !

Nó cười lạnh rồi đến một đống rác nào đó , " xoẹt " từ đống rác bỗng nhiên đổi lên thành một bàn phim khiến tụi hắn phải ngạc nhìn

Sau khi ăn cái gì đó, nó quay ra cười tươi rồi ra hiệu

-" Được rồi, vào thôi "- Nó cười hớn hở rồi bước vào

Cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong khiến cho tụi hắn phải rớt quai hàm , méo quai miệng ..

Đây giống với tổ chức mafia thì hơn ..

Nào là một đội ngũ người mặc quần áo, đeo kính đen từ đầu đến chân , xung quanh toàn súng là súng ...

Nhìn mà cũng cảm thấy rợn người mà rợn hơn cả là đám người ấy đồng loạt tiến về phía nó rồi lập tức rút súng ra ..

Hắn và Tom theo phản xạ cũng rút súng ra , nào ngờ ngay lập tức nhổm người đó đưa tay lên chào theo kiểu quân đội ..

-" Kính chào đại tỷ "

Nó và Jane vênh váo bước vào, theo sau là hắn và Tom đang trợn tròn mắt nhìn ..

-" Đại tỷ hai người này là ai ?"- một người tiến lên hỏi

-" Ak, hai người là bạn của ta "- Nó cười vui vẻ rồi bảo người sắp sếp phòng cho mình

Sau khi tiến được 4 người về phòng riêng của nó, đám người bên ngoài đồng loạt thở phào ..

Vì sao, vì đợt này nó không quậy nữa, chứ mỗi lần nó đến y như rằng bang sẽ tơi bời đến không còn cái gì !

Nào là bắn súng , nào là đi đánh nhau, nào là chơi bài khiến cả lũ phải thua hết sạch tiền ..

Nói chung, đại tỷ của họ không nên đến thì hơn ..

Trong phòng ..

-" Đây là bằng của cô ư , giống tổ chức mafia thì hơn ?"- Tom lên tiếng nói, vì có chung cảm nhận giống hắn ..

Ai ngờ ..

-" Hai người tại sao là biết đây là mafia ? hai người điều tra ư ?"- Jane ngạc nhiên hỏi

Tụi hắn lần này shock thật rồi ..

-" Cái gì đây thực sự là..là mafia ?"- Tom nói không lên lời luôn

-" Đương nhiên , tụi này còn quen , mafia ở Italia nữa cô, ,mấy người này nhằm nhò gì "- Nó lên tiếng như điều đó quả là điều bình thường .

Hắn chắp tay bái phục mật, rốt cuộc hai cô gái này sinh ra ở đâu mà quen biết kinh khủng vậy ?

-" Đại tỷ, rượu đến rồi "- tiếng bên ngoài nói rồi bước vào..

Sau đó là la liệt những chai rượu được đặt trên bàn ..

-" Cô... uống hết chỗ này " Hắn ngạc nhiên, nếu dùng quả thực là sâu rượu mà

-" Yên tâm , là loại nhẹ mà thôi , rượu thượng hạng đó "- Jane tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, gì chứ nhỏ và nó từng uống nhiều hơn đây gấp mấy lần có là gì ...

Chưa kịp uống, đột nhiên chuông điện thoại của 4 người vang lên ...

Ai cũng biết đó là chuông gì ...đó là chuông khi tổ chức gọi ..

-" Alô, xin nghe "- cả 4 người đồng thanh nói

-" Tất cả , mau chóng tập chung có nhiệm vụ rồi đây "- tiếng của sếp bên kia nói sau đi là tiếng " tút , tút "

Nó ngán ngẩm , bỏ chai rượu trong tay đứng lên vươn vai dài ngắn

-" Ây , chưa kịp chơi gì đã có nhiệm vụ rồi , cũng được, lâu rồi chưa vận động xương cốt "- nó nói rồi bẻ tay bẻ chân

Jane cũng lộ ra vẻ tinh nghịch thường ngày ..

Hắn bỗng dưng tự nhiên lại nghiêm túc đến lạ lùng ...

Cánh cửa mở ra, nó và Jane dẫn đầu , đằng sau là Tom đang nhìn xung quanh, bên cạnh là gương mặt lạnh lùng của hắn ..

Sau khi tụi nó đã đi, ai cũng phải hỏi nhau rằng

-" Oa đó chắc là bạn trai của họ , đẹp trai ghê "

-" Mà cái người kia , sao mắt thấy nhanh dữ vậy, vừa từ ngạc nhiên bây giờ đã lạnh lùng, ko hiểu nổi "

......................................

-" Sếp , hôm nay có việc gì ?"- Nó háo hực nói

-" Mấy người có biết Đình Vũ Hán không ?"- Sếp hỏi

-" Có phải là CEO của tập đoàn lớn đứng thứ top 10 châu á "- Jane là người đầu tiên nhớ ra

-" Đúng rồi , lần này, ông ta có chuyển về đây , nhưng nghe nói , ông ta làm ăn , buôn bán bất hợp pháp, trốn thuế ,v..v nhưng chưa ai bắt tội được ông ta " - Sep nói

-" Nhiệm vụ lần này chính là mấy người hãy tìm ra các bằng chứng phạm tội của ông ta ,nhiệm vụ phải xong trước tuần sau, vì có khả năng ông ta sẽ đi về nước , nếu vậy thì càng khó thực hiện "- sau một hồi nói , sếp đưa cho tụi nó một sấp tài liệu

-" Liệu mà làm " - sếp bỏ lại một câu rồi đi

Nó cười vô cùng háo hức với nhiệm vụ mới này, lần này có vẻ thú vị đây !

16. Chap 15 : Thi Hành Nhiệm Vụ

-" Sela....con mau xuống đây cho mẹ "- Tiếng hét vang vọng khắp nhà nó
" Rầm, rầm rầm "

-" Con đây ạ !"- Nó hốt hoảng từ trên gác cắm đầu chạy xuống

-" Đây là cái gì ?"- Mẹ nó chỉ tay vào đống đồ trên nhà

-" Ách..đây là..là ..mấy đồ con cần ...con mang lên phòng ngay đây ..mẹ không phải lo ha !"- Nó chảy mồ hôi rồi nhanh chóng ôm hết đống đồ lên phòng ..

-" Phù..mệt quá...mấy tên chết tiệt kia..ai bảo gửi mấy đồ này đến nhà chị hả "- Nó tức giận mắng ầm lên..

Đống đồ này bên trong chính là mấy khẩu súng mà bang nó mới chế tạo , nó bảo muốn sử dụng thử ai ngờ lại trực tiếp gửi đến nhà nó như vậy cơ chứ ..

-" Xem nào...súng này tốt đấy ..cái này cũng được..cái này xấu quá..."- nó vừa ngắm vừa bình luận ...cuối cùng mới hài lòng được vài khẩu ...

Đúng lúc đó điện thoại reo lên ..

-" Alo..Jane ak , có chuyện gì mà bà hốt hoảng dữ vậy ?"- Nó lấy tay bịt điện thoại át đi tiếng của Jane đang hét ầm bên kia ...

-" Bà có nhanh chóng đến đây không thì bảo , đứa nào bảo 7 h tập trung mà bây giờ 8h hơn rồi còn chưa thấy mặt , hại tụi này mỏi cổ chờ "- Jane bực mình mắng

-" Thế á, ơ ..xin lỗi tui đến ngay đây "- Nhìn đồng hồ nó mới hốt hoảng, tất cả chỉ tại mấy thứ chết tiệt này hại nó quên mất nhiệm vụ..

Nhanh chóng thay quần áo , nó sửa soạn xong xuôi liền lẻn ra khỏi nhà , nếu mà mẹ nó bắt được thì coi như xong ..

Xuống hầm , nhẹ nhàng nhẹ nhàng dắt chiếc moto ra rồi cứ thế phóng đi trong im lặng ..

" Kíttt"

-" Tui đến rồi đây !"

-" Bà biết bây giờ là mấy giờ không ?"- Jane trách cứ

-" Cô là đầu heo sao bảo 7 h mà giờ này mới đến "- Han cũng bực mình

-" Kệ tui , mắc mớ gì đến anh "- Nó cũng chẳng chịu thua mà cãi lại

-" Nè tui chờ ở đây 1 tiếng đồng hồ rồi đó !"- Hắn tức giận , gì mà ko mắc mớ chứ

-" Được rồi, quay lại công việc là vừa , nghe nói hôm nay ông ta có buổi gặp gỡ tại khách sạn Violet với bộ trưởng , chúng ta cũng nên đến đó thu nhập ít thông tin "- Jane mở máy tính ra nói

Mấy phút sau..trên đường có 4 chiếc môtô lao như gió ..

-" Kitttt" Xe dừng lại trước cổng khách sạn Violet - một trong những khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố ..

-" Muốn biết được thông tin việc đầu tiên chúng ta cần làm là phải hóa trang, Ken anh sẽ làm bồi bàn còn Jane với Tôm sẽ giả làm cặp tình nhân đi vào, tui sẽ giám sát tình hình trên máy quay "- Nó phân công công việc

-" Cái gì , bà bảo tui với ông này làm người yêu sao "- Jane nghe xong thì phản bác

-" Thôi chấp nhận chút đi, giả làm tí thôi mà "- Nó an ủi

-" Được thôi !"- Tom bên ngoài có vẻ chán ghét chứ đang vui như điên trong lòng ấy chứ !

-" Tui làm bồi bàn để làm cái gì !"- Hắn giờ mới mở miệng

-" Ngốc thế không biết , đây ..đây là thiết bị thu âm đặc biệt mà tui chế tạo..chỉ cần anh đến đó giả bê khay nước rồi dính nó xuống dưới bàn.sẽ không ai phát hiện..anh hiểu chưa "- Nó giải thích , mọi người ai cũng chăm chú nghe ..

-" Được rồi , bắt đầu thôi !"

Hắn thay trang phục bồi bàn trà trộn vào đám người , Jane và Tom thì khoác tay đường hoàng đi vào cửa chính , nó thì lên vào phòng điều hành của khách sạn , từ đây có thể quan sát mọi tình hình ..

Ai cũng đeo thiết bị truyền âm thanh được kết nối với mọi người ..

-" Tất cả sẵn sàng chưa !"- nó nói vào tai nghe

-" Rõ "- Hắn, Jane và Tom nói

-" Ông ta đang ở phòng Vip số 23 , trước cửa có một đám vệ sĩ Jane và Tom hai người hãy đến giả làm khách rồi nhanh chóng hạ ngất tiếp đó Ken hay đi vào, ông ta cần hai chai rượu loại lặng nhất , chú ý bên trong còn có rất nhiều vệ sĩ , người ngồi bên tay trái chính là bộ trưởng đừng để sót sơ hở "- Nó nhanh chóng báo tình hình cho mọi người

Jane cả Tom đi vào

-"Đứng lại "- Đám vệ sĩ ngăn cản không cho hai người tiếp bước

-" Hãy nói là bộ trưởng cho gọi họ sẽ cho vào, nếu cần thì đưa ra thẻ tui đã đưa cho mọi người rồi lúc đó sẽ hành động , cẩn thần.. chưa được có người đang đến , chú ý khi tui nói thì mới ra tay , nhẹ nhàng thôi "- Nó nói bên tai

-" Chúng tôi muốn gặp bộ trưởng "- Jane rút từ trong ví ra đưa cho vệ sĩ ..

-" Được rồi làm đi "- Nó bất ngờ nói

Cả hai người vừa nghe thấy tín hiệu lập tức một tay túm lấy cổ áo đám vệ sĩ và liền đó đập vào gáy đánh ngất ..

-" Đã xong "

" Nhanh lên, ra khỏi chỗ đó, có người đang đến "- Nó gấp gáp nói ..

-" Ra khỏi hành lang chú ý có ngõ trái có kẻ đang tiến đến, lùi lại, vào thành máy rồi lên đây " - Nó vừa nhìn vào màn hình vừa hướng dẫn đường đi cho hai người

Tiếp đó nhìn qua màn hình theo dõi Ken..

-" Đi vào được rồi "- Nó ra lệnh

-" Rượu của ngài đây !"- Hắn bưng khay rượu vào, xung quang phòng được bố trí rất nhiều vệ sĩ , liếc mắt sang trái hắn thấy ông bộ trưởng ngồi đó ánh mắt có nghi ngờ ..

-" Được rồi , để đó ra ngoài "- Một tên vệ sĩ nói

-" Đặt xuống rồi gài xuống bàn, chú ý cánh tay có rất nhiều kẻ đang nhìn đó "- Nó bên kia vô cùng lo lắng nói

Hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm, cẩn thận đặt khay nước xuống , tay nhanh như gió lui xuống gài thiết bị vào , rồi nhẹ nhành trút hơi thở lo lắng

Hắn đứng lên rồi lùi ra cửa , chân vừa kịp bước đến mép cửa thì tiếng nói trầm thấp vang lên :

-" Đứng lại "- Ông bộ trưởng mở miệng nói

Tim của cả 4 người sững lại ....

Hắn từ từ quay đầu , một khẩu súng đã dí sát vào thái dương hắn ...

Thời gian trôi chậm lại...

17. Chap 16 : Kết Thúc

-" Ken mau chạy đi !"- Tiếng nói bên tai vừa vang lên, Ken ngay tức khắc chạy ra khỏi phòng ..
Tiếng súng vang lên , đám vệ sĩ thi nhau đuổi để bắt lấy hắn ..

Bất ngờ một viên đạn lướt xẹt qua tay hắn , hắn khẽ nhói đau ...

-" Ken , cẩn thận .."- Nó gần như hét lên, tim nó run sợ điều gì không may sẽ xảy ra ..

Hắn như có thêm động lực bất ngờ rút súng ngang hông và một viên đạn được bắn ra tay hắn gần như rũ xuống và viên đạn đó đã cứu thoát hắn ra khỏi đó ..

Cả 4 người gặp nhau tại cổng khách sạn , cả khách sạn gần như náo loạn bởi những tiếng súng ..

-" Phù , may quá cuối cùng cũng thoát rồi !"- Nó thở phào may mắn

-" Anh không sao chứ ?"- Nó quay sang lo lắng hỏi hắn

-" Uk, tui không sa..ở"- Mặt hắn trắng bệch lại cuối cùng ngã thẳng xuống người nó..

Nó bị vồ ra sau nhưng may không ngã , người nó run lên tay nó còn có máu từ tay hắn thấm ra..

-" Nhanh lên gọi người đến đây !"- Mấy phút sau xe của tổ chức đến đưa hắn đến bệnh viện ..

Tại bệnh viện ..

-" Mọi người yên tâm , anh ta không sao chỉ bị vài vết xước nhỏ mà thôi !"- Bác sĩ nói

Mọi người thở phào một tiếng , may quá hắn không sao là ổn rồi ..

Nó vẫn kiên quyết một mình ở cạnh hắn mặc cho mọi người khuyên ngăn , hành động lần này suýt chút nữa thì nguy hiểm ..

Mấy tháng sau ..

-" Sela..em còn dám đi đến đó nữa thì đừng trách anh !"- Hắn gằn giọng nói nó

-" Cứ đi đó , làm gì được nhau !"- Nó hếch mặt lên chống trả ..

Ha ha ..giờ này ai cũng có đôi có cặp rồi , hắn với nó từ sau nhiệm vụ đó bỗng dưng thân nhau rồi chẳng biết từ lúc nào đã yêu nhau , và đương nhiên cặp đôi Tom và Jane kia cũng thế ..

-" Đừng tưởng anh không dám làm gì em !"- Hắn nói xong liền cúi sướng hôn vào đôi môi nó một cái thật ngọt ..

-" Anh ..."- Nó trợn tròn mắt

-" Sao ,thế nào ?"- Hắn tự hào thành tích chiến thắng của mình ..

Nó chẳng nói gì rồi cười gian tiếp đó đến sát hắn rồi thực hiện kế hoạch ..cưỡng hôn

-" Em.."- Hắn ngỡ ngàng nhìn kẻ đang "gặm "môi mình ...

-" Thế nào ?"- Nó cũng chẳng vừa đâu ..

Mấy năm sau ..

-" Mẹ , con cũng muốn làm điệp viên "- Đứa con trai nhỏ nhắn của nó nói

-" UK, nói nhỏ thôi cẩn thận ba nghe thấy thì chết "- Nó thì thầm nói

Rồi cả hai mẹ con từ trên xuống dưới mặc rất đồng bộ toàn màu đen, lén lút ra khỏi nhà ...

-" Đến nơi rồi đó , con đi vào đó rồi phá mật khẩu cho mẹ !"- Nó đưa con trai thiết bị điện tử

-" Uk , mẹ đợi con đó !"

Ít phút sau ..

-" Mẹ vào được rồi !" Cả hai mẹ con cứ thế lẩn lút đi vào ngân hàng ..

Đang đi bất ngờ gặp một bóng đen rất lớn đứng trước mặt cả hai người làm cả hai suýt thì rụng tim

-" Hai mẹ con rất giỏi !"- Tiếng nói của hắn vừa vang lên cả hai mẹ con như con cầy sấy vừa run vừa sợ

-" Ba.."

-" Anh.."

Cả hai mẹ con đồng thời vang lên giọng nói lấy lòng hắn ..

-" Thôi đi , đã làm thì làm cho xong !"- Hắn bỗng dưng mỉm cười nói

Cả hai người như vớ được tiền nhảy cẫng lên vui sướng ..

Thế là cả ba người một nhà lén lút đi vào ngân hàng ..

Ngày hôm đó , dưới mặt đất cảnh sát thì hú ầm , trên trời trực thăng bay khắp nơi , ánh sáng như chiếu khắp bầu trời chỉ để đuổi theo chiếc siêu xe đang phóng như bay ở dưới kia ..

-" Ba , chậm quá ,ba đi nhanh nữa đi !"

-" Được thôi con trai "

Vậy là cả gia đình cười vô cùng sáng láng cùng nhau lượn khắp trên con đường lớn trong tiếng còi rú của mọi người ...

..................................................................

Tg : Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện trong suốt thời gian qua , và vô cùng vô cùng xin lỗi vì đã kết thúc truyện một cách đột ngột như vậy . Nếu mọi người có ném đá tg đành chịu vậy , nhưng rất mong mọi người sẽ tiếp tục đọc những câu truyện khác của tg , tg rất yêu mọi người !

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/diep-vien-sieu-quay